



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์





**แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลกลองขาม
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑)

.....


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาตำบลคลองขาม ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม และได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ได้พิจารณาอนุมัติ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นายวิทยา บุญตาโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม



****คำขวัญประจำตำบลคลองขาม****

ดอนต่าปู่บ้าน สิมโบราณคูเมือง
ลือกระเดื่องสำลิก ร่วมผนึกตั้งถิ่นฐาน
สืบตำนานไทรย้อย ถิ่นเกิดก่อผ้าโบราณ
เร็วพันธ์ดีเกิดบ้าน แหล่งอาหารป่าดงระแนง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑ - ๖
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา	๗ - ๑๐
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี	๑๑ - ๑๖
ส่วนที่ ๔ บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ	๑๗ - ๑๔๔
ส่วนที่ ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	๑๔๕ - ๑๕๘

ส่วนที่ ๑
บทนำ

บทนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลคลองขาม ๕ ปี (๒๕๔๘-๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาตำบลคลองขาม และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น ระดับอำเภอ เรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ได้ยึดถือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อไป

บัดนี้ ถึงหัวระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จะต้องทำแผนพัฒนาห้าปี ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มอำเภอ “ยางตลาด” (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบบูรณาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) กรอบนโยบายทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์แบบบูรณาการ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งยึด “คน” เป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาโดยมีรายละเอียด และสาระสำคัญ ดังนี้-

ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

“แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

ดังนั้นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของหัวระยะเวลาห้าปี นั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ

๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของหัวระยะเวลาห้าปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้

๑.๑ เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๒ เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

๑.๓ เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นหัวระยะเวลาห้าปี

๑.๔ เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

๓. ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย

เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย

คน ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมี ความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องนำ ศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหาร จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาและวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ ความก้าวหน้าของสังคม โดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนทรัพยากร ทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไป ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๔. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์

แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการ จัดทำเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปดำเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทำแผน

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง ดำเนินการต่อไป และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั่วปี พ.ศ.ถึงผ่านปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน (ตัวอย่างการทำงานในภาคผนวก)

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้แก่คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและประชาคม

ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ ท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ในครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้ เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป

แต่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุม ร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ ยัง มีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีก็ได้ รวมทั้งกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้

๓. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่า จะมีโครงการ/กิจกรรม อะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

๔. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมากดังนั้นในขั้นตอนนี้จะมีการดำเนินการ ดังนี้

(๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกัน ระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาเช่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กำหนด “แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยวิธีการประชุมร่วมได้กำหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้กำหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้กำหนด “โครงการปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและยุทธศาสตร์กันแต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน โดยการนำผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยวซึ่งหากกำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีแล้วจะต้องกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงานที่สอดคล้อง

(๒) ให้พิจารณา นำโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

(๓) มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้ เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ในช่วงถัดไป เนื่องจากในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าห้าปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงห้าปีของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีได้ เช่น โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลาย ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

(๔) เนื่องจากกิจกรรมที่ต้องดำเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณากำหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมดำเนินการ หรือมีการกิจรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้นๆเมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภทคือ

โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังเงิน กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดำเนินการได้เอง

โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานเนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่แต่้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดำเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินทุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นทั้งราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้วโดย้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกล่าว

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของช่วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้

๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ

๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้าปี

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

๑.การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา และนำเสนอที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ (สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย)

การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วให้ที่ประชุมตามข้อ๑ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาห้าปี(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีก็ได้)ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่มีได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่ก็อาจกำหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น(และนำไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)

การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ ๑จะต้องร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนาการจัดลำดับความสำคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนา ที่ถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับหลังๆ จะไม่ต้องนำมาปฏิบัติ เพราะการที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดำเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาห้าปีของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี นั้น อาจมีแนวทางที่จำเป็นต้องนำมาเน้นการปฏิบัติ วิธีการจัดลำดับความสำคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนและจัดลำดับ วิธีการจัดลำดับความสำคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม

การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้าปี หลังจากจัดลำดับแนวทางการพัฒนาแล้วที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนำแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดำเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลำดับความสำคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลักดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลำดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนำแนวทางการพัฒนามาทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าว มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี

ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม

บางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนำมาปรับให้ชัดเจน และสอบสถานการณ์ในช่วงห้าปี

๒. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดำเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางที่กำหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โครงการ/กิจกรรม ที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ

(๒) พิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาแนวทางเดียวกัน และระหว่างแนวทางการพัฒนา

(๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดำเนินการ และในด้านของผลการดำเนินการเพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม

- ก. จากความจำเป็นเร่งด่วน
- ข. ชีตความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เค้าโครงประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี

ส่วนที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลกรณำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติ

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีให้สมบูรณ์ต่อไป

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๔ ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

๓. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

ส่วนที่ ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑. สภาพทั่วไป

๑.๑ **ที่ตั้งและอาณาเขต** องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอยางตลาด ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอยางตลาดระยะทาง ๗ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร

๑.๒ **เนื้อที่** องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๗๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๖,๒๕๐ ไร่

๑.๓ **ภูมิประเทศ** องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน พื้นที่มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย ส่วนมากอยู่ในเขตชลประทาน ส่วนที่ดอนเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตติงระแนงเหมาะกับการปลูกพืชไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับเขต เทศบาลตำบลเขาพระนอน และ อบต.ดอนสมบูรณ์
ทิศตะวันออก	ติดกับเขต เทศบาลตำบลบัวบาน
ทิศใต้	ติดกับเขต อบต.ยางตลาด
ทิศตะวันตก	ติดกับ เทศบาลตำบลอิติ้อ และ เทศบาลตำบลหัวนาคำ

๑.๔ **จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม** มี ๑๙ หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านขาม	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายประสพ เหล่าสีนาค
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวหน่วย	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นางไพสอน ภูชะฮาด
หมู่ที่ ๓ บ้านขาม	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายไพโรจน์ รอบแสนชุม
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายบุญแก่่ง ภูประวัตติ
หมู่ที่ ๕ บ้านไต้น	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายวีรชัย สนิทกลาง
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสี	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายอัครพล พงษ์พลัง
หมู่ที่ ๗ บ้านสา	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายอดิศักดิ์ ภูชะหาร
หมู่ที่ ๘ บ้านบึงอร่าม	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นางสมพร โพนเงิน
หมู่ที่ ๙ บ้านดงอัครคะ	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายสมมติ ภูนารี
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหล่ม	กำนัน	นายสุขสันต์ ภูทองทิพย์
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแวงฮี	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นางไมตรี ภูจอมหิน
หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองแวงฮี	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายทองใบ ภูชัยสี
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบัว	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายสยาม อิศาสตร์
หมู่ที่ ๑๔ บ้านสา	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นางวิเลษฐ ภูคลองพลอย
หมู่ที่ ๑๕ บ้านขาม	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายณัฐวัตร มาตรา
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองบัวหน่วย	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายบุญเพ็ง พิมพิवाल
หมู่ที่ ๑๗ บ้านสา	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายอรรถเดช ภูยางสิม
หมู่ที่ ๑๘ บ้านโคกสี	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายวิเชียร ศรีบุญล้ำ
หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	นายवासนา ภูผ่านแก้ว

๑.๕ ห้องที่อื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ไม่มีห้องที่อื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๖ ประชากร

- ประชากรทั้งสิ้น	๑๔,๙๐๒	คน
- แยกเป็นชาย	๗,๔๑๔	คน
- แยกเป็นหญิง	๗,๔๘๘	คน
รวม	๑๔,๙๐๒	คน
- จำนวนครัวเรือน	๓,๙๔๑	ครัวเรือน

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ๒.๑ อาชีพ

- ด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อบต.คลองขาม เป็นพื้นที่เพาะปลูก พืชที่ประชากรนิยมปลูก คือ ข้าวนาปี และข้าวนาบึง

- ด้านปศุสัตว์ ประชากรนิยมเลี้ยง โค เป็ด ไก่ ปลา และกุ้ง

๒.๒ หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- โรงสี	๒๐	แห่ง
- บิมน้ำมันหลอด	๒	แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม	๑	แห่ง
- ร้านค้า	๑๑๐	แห่ง
- ร้านซ่อม	๘	แห่ง
- บิมน้ำมัน	๒	แห่ง

๓. สภาพทางสังคม๓.๑ การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา	๘	แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส	๒	แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา	๑	แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์	๘	แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน		

๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด / สำนักสงฆ์	๑๔	แห่ง
- มัสยิด	-	แห่ง
- ศาลเจ้า	-	แห่ง
- โบสถ์	-	แห่ง

๓.๓ สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	๒	แห่ง
- สถานีอนามัย	-	แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุข	๑๕	แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ	ร้อยละ ๑๐๐	

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในตำบล ทุกหมู่บ้าน

๔. การบริหารโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ การคมนาคม

- มีทางหลวงแผ่นดิน๑๒ รางตลาด -ขอนแก่น มีรถโดยสารขนาดใหญ่ ผ่านตลอดสายอำเภอ รางตลาด - ขอนแก่น
- มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๐ โดยมีรถโดยสารขนาดใหญ่ผ่านตลาดสายอำเภอ รางตลาด - อำเภอห้วยเม็ก
- มีถนนลาดยางของ รพช. ผ่านหมู่บ้านเชื่อมติดกันระยะทาง ๑๑.๕ กิโลเมตร
- มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านไปมาสะดวกบางส่วนและไม่สะดวกบางส่วน
- มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ เต็มพื้นที่
- ถนนลูกรัง ๑๒๖ แห่ง
- ถนนลาดยาง ๗ แห่ง
- ถนนคอนกรีต ๑๓๐ แห่ง

๔.๒ การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ ๘ แห่ง
- โทรศัพท์มือถือเอกชนให้บริการ - แห่ง

๔.๓ แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำห้วย/หนอง/คลอง/บึง ๑๕ แห่ง
- อ่างเก็บน้ำสาธารณะ ๒ แห่ง
- คลองชลประทาน ๑ แห่ง

๔.๔ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ประปาหมู่บ้าน ๑๔ แห่ง
- ฝาย ๕ แห่ง
- สระเก็บน้ำขนาดเล็ก ๒๔ แห่ง

๔.๕ สะพาน

- จำนวนสะพานคอนกรีต ๗ แห่ง
- จำนวนสะพานเหล็ก ๓ แห่ง

๕. ข้อมูลอื่นๆ

๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ

- ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง

๕.๒ มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน ๒ รุ่น ๓๐๐ คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ ๑ รุ่น ๖ คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๔ รุ่น ๒๓๔ คน

๕.๓ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

- มีทุกหมู่บ้าน (ปัจจุบันดำเนินการโดยบัณฑิตอาสาประจำตำบลคลองขาม) ได้รับงบประมาณจากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เบี้ยยังชีพ

- ผู้สูงอายุ	๑,๕๓๗ คน
- ผู้พิการ	๒๙๐ คน
- ผู้ป่วยเอดส์	๒๗ คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- รายรับประจำปีงบประมาณ ๕๙	๕๓,๖๑๗,๔๖๙.๐๐ บาท	แยกเป็น
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง	๗๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท	
- รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆเก็บให้	๒๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๓๐,๙๑๑,๔๖๙.๐๐ บาท	
- รายได้อื่น	- บาท	

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

๑) การรวมกลุ่มของประชาชน

อำนวยความสะดวกทุกประเภท	-	กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม		
- กลุ่มอาชีพเกษตร	๑๙	กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์	-	กลุ่ม
- กลุ่มอื่นๆ	-	กลุ่ม

๒) จุดเด่นของพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีพื้นที่ส่วนมากใช้ในการทำนาและบางส่วนใช้ทำไร่ ทำสวน ซึ่งพื้นที่บางส่วนที่ทำนาอยู่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ของ อบต. คลองขาม บางส่วนเป็นที่ลุ่มมีห้วย หนอง คลอง บึง ทุกหมู่บ้าน แต่บางแห่งไม่สามารถใช้ได้ตลอดปี สภาพของชุมชนเป็นชุมชนที่อาศัยเป็นหมู่บ้าน มีชุมชนพื้นเมืองอาศัยอยู่เรียกว่า “เผ่าย้อ” มีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชุมชนอื่น เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เหนียวแน่น

๑. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อปัญหา	สภาพปัญหา
๑.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	-การพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนไม่เพียงพอ -ขาดแหล่งสนับสนุนเงินทุน -การรวมกลุ่มทางการค้า การผลิตยังมีน้อย
๒.ปัญหาทางด้านสังคม	-การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมยังไม่เพียงพอ -ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้าไปในกลุ่มเยาวชนและประชาชน -การให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง -การส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ
๓.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-ถนนเพื่อการคมนาคมขนส่งผลผลิตเกษตรกรรมยังไม่เพียงพอ -ขาดสถานที่ในการประกอบกิจกรรมชุมชน -การบริการไฟฟ้ายังไม่เพียงพอทั่วถึงทุกชุมชนในเขตตำบล
๔.ปัญหาด้านแหล่งน้ำ	-แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคและการบริโภคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน -แหล่งน้ำตื้นเขิน
๕.ปัญหาด้านสาธารณสุข	-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
๖.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร	-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เพียงพอ
๗.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-สาธารณสุขสมบัติของวัดขาดการดูแลรักษา -ประชาชนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นค่อนข้างน้อย
๘.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ถังขยะยังไม่เพียงพอ

๒. ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒.๑ การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ดำเนินการโดยให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม เพื่อประกอบอาชีพตลอดจนประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เพื่ออบรมกลุ่มอาชีพให้มีทักษะเพิ่มขึ้น

๒.๒ การดำเนินงานด้านสังคม

ดำเนินการโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เนื่องจากปัญหาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน

๒.๓ การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การดำเนินงานในด้านนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของชุมชนทำให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมารองรับความเจริญเติบโตของชุมชน

๒.๔ การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

ดำเนินการโดยสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกแหล่งน้ำ สร้างภาชนะเก็บน้ำฝน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตตำบล

๒.๕ การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

มีการดำเนินการรณรงค์กำจัดขยะเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน

๒.๖ การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นโดยประชาคมหมู่บ้าน

๒.๗ การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนให้เงินอุดหนุนการบูรณะซ่อมแซมสาธารณสมบัติของวัด

๒.๘ การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการโดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า และให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ ๔

บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

และ

บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก
๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการอาสาสมัคร ตำรวจชุมชน	เพื่อรักษาความปลอดภัย และชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ประชาชนตำบล คลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	อาสาสมัครตำรวจ ชุมชน ๖๐ นาย	มีความปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒	โครงการ อบต.สัญจร	เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	จัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ได้ทราบถึงปัญหาและ ความต้องการเรื่อง และสามารถแก้ปัญหา ได้ถูกต้อง	อบต.คลองขาม
๓	โครงการเตรียมพร้อม เข้าสู่ประชาคม อาเซียน	เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	ประชาชนตำบล คลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนของ ประชาชนมีความรู้ ภาษาที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความพร้อม	อบต. คลองขาม
๔	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน	เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประชาชน	ประชาชนตำบล คลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนความ เดือดร้อนของ ประชาชนลดลง	ประชาชนไม่ลำบาก คุณภาพชีวิตที่ดี	อบต.คลองขาม
๕	โครงการประกวด หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อสนับสนุนให้องค์กรและ ประชาชนในหมู่บ้านต้นกล้า สร้างสามัคคี	จัดประกวดหมู่บ้าน พัฒนาคลองขาม ต้นกล้าทุกหมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนใน ตำบลที่เข้าร่วม โครงการ	เกิดความเป็รระเบียบ เรียบร้อยของหมู่บ้าน	สำนักงานเขต อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการเมืองน่าอยู่หน้า บ้านน่ามอง	เพื่อความสวยงามบ้านเมือง	ประชาชนตำบล คลองขาม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนใน ตำบลที่เข้าร่วม โครงการ	เกิดความ สวยงาม	อบต.คลองขาม
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนเพื่อจัดทำแผน ชุมชน	เพื่อรับฟังความเห็นของ ประชาชน	ประชาชนตำบล คลองขาม ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนโครงการ ที่เสนอ	จัดทำแผนได้ตรง ตามความ ต้องการของ ประชาชน	อบต.คลองขาม
๘	โครงการต่อต้านการทุจริต (โตมาไม่โกง)	เพื่อป้องกันการทุจริตและ ปลูกฝังการต่อต้านการ ทุจริต	ประชาชนตำบล คลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนเยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ	เยาวชนเติบโต ขึ้นมาเป็นคนดี ของสังคม	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก
๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑	โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนหน่วยงานต่างๆ	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.	จัดสรรเงินอุดหนุนให้หน่วยงานต่างๆ (เข้ามอ.สถานีตำรวจ)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	หน่วยงานต่างมีงบประมาณเพิ่มขึ้น	หน่วยงานต่างๆได้รับเงินอุดหนุนในการทำกิจกรรม	อบต. คลองขาม
๒	โครงการอบรมการจัดเก็บ จ.ป.ฐ.และกชช.๒ค ๒,๕๐๐ ครั้ง/เดือน	เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนประชากรและรายได้ของประชาชน	จัดเก็บข้อมูล จ.ป.ฐ. และ กชช.๒ค	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	มีการจัดเก็บข้อมูล จ.ป.ฐ.และกชช.๒ค. อย่างดีและเป็นระบบ	อบต.คลองขาม
๓	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติได้ทันเวลา	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทุกคนที่ได้รับความช่วยเหลือ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ผู้ประสบภัยให้ใช้ชีวิตได้ปกติ	สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติได้ทันเวลา	อบต. คลองขาม
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	เพื่อเฝ้างานรัฐพิธีต่างๆมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	จัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมงาน	ได้รับงบประมาณไว้เตรียมจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	อบต. คลองขาม
๕	โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ/ผู้บริหาร /สมาชิกพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง	เพื่อศึกษาหาความรู้นอกพื้นที่มาปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่น	ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีทักษะและแนวคิดที่ดีขึ้นเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น	ได้รับความรู้นอกพื้นที่ที่ได้รับปรับปรุงท้องถิ่น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก

๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานนอก เวลา	การบริการ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีเงินค่าตอบแทนผู้ ที่เข้าवर	ประชาชนได้รับ บริการที่ดีขึ้น	อบต.คลองขาม
๗	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน	-เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	จัดฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	อปท. จำนวน ๖๐ นาย	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	อบต.คลองขาม
๘	โครงการเงินช่วยเหลือ บุตร	เพื่อให้มีเงินช่วยเหลือ เลี้ยงดูบุตร	บุตรและ พนักงานส่วน ตำบล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	มีสวัสดิการค่าครอง ชีพที่ดี	อบต.คลองขาม
๙	โครงการเงินช่วยเหลือ พยาบาล	เพื่อให้เป็นขวัญ กำลังใจในการทำงาน	บิดา มารดา บุตร และสมาชิก พนักงานส่วน ตำบล	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีเงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล	ได้รับสวัสดิการ รักษาพยาบาล	อบต.คลองขาม
๑๐	โครงการเงินผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆ	เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการทำงาน	พนักงานส่วนตำบล	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีเงินพิเศษ ประโยชน์ตอบแทน อื่นๆ	มีขวัญกำลังใจใน การทำงาน	อบต.คลองขาม
๑๑	โครงการเงินค่าเช่าบ้าน พนักงานส่วนตำบล	เพื่อลดปัญหาความ เดือดร้อนของพนักงาน ส่วนตำบล	พนักงานส่วน ตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีค่าเช่าบ้าน	คุณภาพชีวิตที่ดี	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก

๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร	เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร	-จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน -จัดตั้งจุดตรวจ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ลดจำนวนของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุจากการจราจร	อบต. คลองขาม
๑๓	โครงการอุดหนุนท้องถิ่น อำเภอศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างตลาดจ.กาฬสินธุ์	มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ฯ	ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง	อบต.คลองขาม	
๑๔	โครงการอุดหนุนปกครองอำเภออย่างตลาดงานรัฐพิธีที่สำคัญ	เพื่อจัดงานรัฐพิธีที่สำคัญต่างๆ	อำเภออย่างตลาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จัดงานรัฐพิธี	ความสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	อบต.คลองขาม	
๑๕	โครงการอุดหนุนปกครองอำเภออย่างตลาดจัดงานประสานสัมพันธ์ท้องถิ่น	สร้างความสามัคคีให้กับท้องถิ่น	ท้องถิ่นอำเภออย่างตลาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน	เกิดความสามัคคีให้กับท้องถิ่น	อบต.คลองขาม	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก

๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการค่าธรรมเนียมรับ วารสาร	เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร	พนักงาน อบต.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีการสาร	เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	อบต.คลองขาม
๑๗	โครงการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน	เพื่อบำรุงรักษา ทรัพย์สิน	ทรัพย์สินของ อบต.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีทรัพย์สินที่ พร้อมใช้งาน	ประสิทธิภาพการ ทำงานที่ดีขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๘	โครงการอุดหนุนปกครอง อำเภออย่างคลาดเคลื่อนเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ	เพื่อขยายโครงการ พระราชดำริ	ประชาชนอำเภอ ยางตลาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ศูนย์เรียนรู้ตาม แนวพระราชดำริ	แหล่งเรียนรู้โครงการ พระราชดำริ	อบต.คลองขาม
๑๙	โครงการอุดหนุนปกครอง อำเภออย่างคลาดเคลื่อนเรียนรู้ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อศูนย์รวบรวม ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชนอำเภอ ยางตลาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ศูนย์จัดซื้อ/จัด จ้าง	ตรวจสอบข้อมูล จัดซื้อ/จัดจ้าง	อบต. คลองขาม
๒๐	โครงการค่ารับรองบุคคลหรือ หรือคณะ	เพื่อรับรองบุคคลหรือ คณะ	บุคคลหรือคณะ ที่มา ตรวจเยี่ยม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	บุคคลหรือคณะ	การต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคลที่มาตรวจ เยี่ยม	อบต.คลองขาม
๒๑	โครงการค่าเลี้ยงรับรองไมการ ประชุมสภาท้องถิ่น	เพื่อเลี้ยงรับรองไมการ ประชุมสภาท้องถิ่น	รับรองสมาชิก อบต.	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ค่าเลี้ยงรับรอง สภา	รับรองสมาชิก อบต.	อบต.คลองขาม
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร /พนักงาน/ ลูกจ้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไป การเดินทางไปราชการ	พนักงานส่วนตำบล เดินทางไปราชการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีค่าเดินทางไป ราชการ	พนักงานเดินทางไป ราชการ	อบต.คลองขาม
๒๓	โครงการอบรมสัมมนา ผู้บริหาร /พนักงาน/ ลูกจ้าง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนให้ พนักงานส่วนตำบล	พนักงานส่วนตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีค่าลงทะเบียน	พนักงานส่วนตำบล	อบต.คลองขาม
๒๔	โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน	เพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชน	เด็ก และเยาวชน ตำบลคลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของเด็ก, เยาวชนเปลี่ยนไปดีขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก

๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑			
๒๕	โครงการเชิดชู คนดี มีคุณธรรม	เพื่อยกย่องเชิดชู คนดี มีคุณธรรมและเป็น แบบอย่างที่ดี	ประชาชนในเขต ตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนมี จิตสำนึกใน การเป็นคนดี	อบต.คลองขาม
๒๖	โครงการสมทบกองทุนบำนาญ ข้าราชการพนักงานส่วน ตำบล	เพื่อเป็นสวัสดิการให้ ข้าราชการ พนักงานส่วน ตำบล	-ข้าราชการ -พนักงานส่วน ตำบล -ลูกจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีจำนวนเงิน สมทบที่ เพียงพอ	มีสวัสดิการที่ดี ขึ้น	อบต.คลองขาม
๒๗	โครงการส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตยแก่ ประชาชน	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบอบประชาธิปไตย	ประชาชนในเขต ตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนรัก ในระบบ ประชาธิปไตย	อบต.คลองขาม
๒๘	โครงการฝึกอบรมบุคคลต้นแบบ	เพื่อส่งเสริมบุคคล ต้นแบบเป็นตัวอย่าง ให้กับชุมชน	ประชาชนในเขต ตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนมี บุคคลต้นแบบ เป็นตัวอย่าง	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก

๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๙	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง อปต.คลองขาม	บุคลากรทั้ง ข้าราชการการเมือง อปต.คลองขาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	บุคลากร เจ้าหน้าที่ อปต.คลอง ขาม มีจิตสำนึก ที่ดีในการ ปฏิบัติงาน	อปต.คลองขาม
๓๐	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหารข้าราชการ การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการประจำ และฝ่ายการเมือง	บุคลากรทั้ง ข้าราชการการเมือง อปต.คลองขาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	บุคลากรใน หน่วยงานมี คุณธรรม จริยธรรมมาก ขึ้น	อปต.คลองขาม
๓๑	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ดี	บุคลากรทั้ง ข้าราชการการเมือง อปต.คลองขาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	บุคลากรมี ทัศนคติที่ดี	อปต.คลองขาม
๓๒	โครงการเข้าค่ายเทพบุตร	เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนมี จิตสำนึกที่ดี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	เด็กและ เยาวชนมี จิตสำนึกที่ดี	อปต.คลองขาม
๓๓	โครงการพาน้องเข้าวัด	เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนมี จิตสำนึกที่ดี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	เด็กและ เยาวชนมี จิตสำนึกที่ดี	อปต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก

๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๓๔	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงการรักท้องถิ่นของตนเอง	บุคลากรทั้งข้าราชการการและประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	บุคลากรเจ้าหน้าที่ อบต.คลองขาม มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	อบต.คลองขาม
๓๕	โครงการปลูกผักสวนครัวไว้กินได้	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนตำบล.คลองขาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๖	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (กิจกรรม "โตไม่โกง")	การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงการรักท้องถิ่นของตนเอง	เด็กและเยาวชนตำบลคลองขาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี	อบต.คลองขาม
๓๗	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (กิจกรรม "ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง")	เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนที่ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อบต.คลองขาม
๓๘	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ/จ้าง	เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	บุคลากรทั้งข้าราชการการและประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนข้อมูลข่าวสาร	การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสดำเนินการตรวจสอบได้	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก
๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๙	โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการ	เพื่อลดขั้นตอนในการบริการ ประชาชนและการปฏิบัติ ราชการ	บุคลากรทั้ง ข้าราชการการและ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ระยะเวลาและ ขั้นตอน การปฏิบัติ ราชการ	การให้บริการและ ปฏิบัติงานรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๔๐	โครงการตำบลเคลื่อนที่	เพื่อรับฟังความคิดเห็นการรับ เรื่องร้องทุกข์ และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนตำบล คลองขาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนตำบล คลองขามมีส่วน ร่วมในการบริหาร กิจการของ อบต.	อบต.คลองขาม
๔๑	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี	เพื่อให้มีการจัดวางระบบ ควบคุมภายในตามที่หนังสือสั่ง การ	องค์กรมีการควบคุม ภายในที่เพียงพอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี	องค์กรมีการ ควบคุมภายในที่ เพียงพอ	อบต.คลองขาม
๔๒	โครงการจัดทำรายงานการควบคุม ภายใน	เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ การตัดสินใจและวางแผนการ ปฏิบัติงาน	องค์กรมีการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และนำมาปรับปรุง แก้ไข	-	-	-	-	-	การรายงาน ภายในกำหนด ระยะเวลา	เด็กและเยาวชนได้ เรียนรู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	อบต.คลองขาม
๔๓	โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ร่วมตรวจสอบ กำนัน ผู้ใหญ่ บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย	เพื่อสนับสนุนให้ภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารงานขององค์กร	ประชาชนมีส่วน ร่วม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	การมีส่วนร่วม ของประชาชน	ประชาชนสามารถ รับรู้ข้อมูลและมี ส่วนร่วมในกิจการ ของ อบต.	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก
๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๔๔	โครงการอบรมกรรมการตรวจการ จ้าง/ตรวจรับพัสดุ	เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบมากขึ้น	ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจ รับฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕๗๐	คณะกรรมการ ความเข้าใจ ของที่ได้รับ การแต่งตั้ง	คณะ กรรมการฯ มี ความรู้เกี่ยว ระเบียบ กฎหมายมาก ขึ้น	อบต.คลองขาม
๔๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกฯ มี ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ มากยิ่งขึ้น	ผู้บริหารและสมาชิก สภาฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ผู้บริหารและ สมาชิกฯ มี ความรู้ ความ เข้าใจใน ระเบียบมาก ยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความสะดวก
๑.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความพร้อมทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ในการรักษาความปลอดภัย	-เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย ปลอดภัยให้ประชาชน	จัดซื้ออุปกรณ์ใน การอยู่เวรยาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีอุปกรณ์อยู่เวร	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	อบต.คลองขาม
๒	โครงการอบรมอาสา ป้องกันไฟป่า	เพื่อป้องกันไฟป่า	ป่าไม้ในเขตพื้นที่ อบต. คลองขาม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	อาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า	ลดปัญหาไฟป่า	อบต.คลองขาม
๓	โครงการอาสาสมัคร ป้องกันยาเสพติด	ลดการระบาดของยาเสพติด	ประชาชนตำบล คลองขาม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	อาสาสมัครป้องกัน ยาเสพติด	ลดการแพร่ ระบาดของยา เสพติด	อบต.คลองขาม
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะ	เพื่อสนับสนุนยานพาหนะ	ยานพาหนะ อบต. คลองขาม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	วัสดุยานพาหนะ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ ยานพาหนะ	อบต.คลองขาม
๕	โครงการสมมนาคุณชุด สายตรวจป้องกันยาเสพติด	เพื่อป้องกันยาเสพติด	อปพร อบต.ค ลองขาม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีเงินตอบแทน สายตรวจ	ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	อบต.คลองขาม
๖	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แรงดันสูง	เพื่อใช้ในการสูบน้ำ ช่วยเหลือ ภัยแล้ง	ประชาชนตำบล คลองขาม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ ต้องการความช่วยเหลือ เดือดร้อน	สามารถ ช่วยเหลือและ บรรเทาภัยแล้ง ได้รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๗	โครงการจัดซื้อรถยนต์ ดีเซล ๖ ล้อ บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ประชาชนตำบล คลองขาม	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	จากภัยแล้ง		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐					
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ชุมชนปราศจากไข้เลือดออก	-กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวัน -สุกโดยวิธีทากายภาพ, -ชีวภาพและเคมี -พ่นหมอกควันเมื่อโรค ระบาด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๗๐	ชุมชน/ประชาชน ปราศจากโรค ไข้เลือดออก	ส่วนสาธารณสุข อบต.คลองขาม	
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	จัดกิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง	ส่วนสาธารณสุข อบต.คลองขาม	
๔	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อให้ชุมชนสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย	มีการดำเนินการจัดเก็บขยะอย่างมีระบบ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ชุมชนสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย	อบต.คลองขาม	
๕	โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี	ปลูกต้นไม้ จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนร่วมมือกันปลูกต้นไม้	อบต.คลองขาม	
๖	โครงการก่อสร้างสถานีพิกาย	เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย	ก่อสร้างสถานีพิกาย ๑ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	อบต.คลองขาม	
๗	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกห่างไกลสิ่งเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีจำนวนผู้ติดยาเสพติดลดลง	ประชาชนมีจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด	อบต.คลองขาม
๘	โครงการเข้าค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกห่างไกลสิ่งเสพติด	จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพรและแปรรูป	เพื่อให้ประชาชนรู้คุณค่าของ สมุนไพรไทยทุกหมู่บ้าน	สนับสนุนให้ประชาชน ปลูกพืชสมุนไพรไทย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีพืชสมุนไพร เพิ่มขึ้น	ประชาชนรู้คุณค่า ของสมุนไพรไทย	อบต.คลองขาม
๑๐	โครงการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊ก ปฎิบัติ	เพื่อให้กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูก สุขลักษณะ	รถตุ๊กตุ๊กปฎิบัติ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	รถตุ๊กตุ๊กปฎิบัติ ๑ คัน	ประชาชนมีระบบ กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ ถูกสุขลักษณะ	อบต.คลองขาม
๑๑	โครงการป้องกันและเยียวยา โรคอุบัติใหม่ วัณโรคโคโรนา Covid-๑๙	เพื่อใช้ป้องกันและเยียวยา โรคอุบัติใหม่ วัณโรคโคโรนา Covid-๑๙	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองขาม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ ได้รับการ เยียวยา	ประชาชนได้รับ การป้องกัน แพร่ระบาด	อบต.คลองขาม
๑๒	โครงการสนับสนุน สภากาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อส่งเสริมการบริหารโคเลทิต	สนับสนุนการบริหาร โคเลทิต	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนโลหิตที่ เพียงพอของ สภากาชาด จังหวัด	ประชาชนบริจาค โลหิตได้สะดวก ขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๓	โครงการปรับปรุงบ้านทอง ยู่	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส	บ้านทองยู่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนบ้าน ทองยู่ที่ ปรับปรุง	ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส	อบต.คลองขาม
๑๔	โครงการสมทบกองทุน สุขภาพแห่งชาติ	เพื่อสมทบงบประมาณให้ กองทุนสุขภาพ	กองทุนสุขภาพแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองทุนมี งบประมาณ เพิ่มขึ้น	ความมั่นคงของ กองทุนสุขภาพ แห่งชาติ	อบต.คลองขาม
๑๕	โครงการซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทรายอะเบท/วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมโรค ใช้เลือดออกและโรคพิษ สุนัขบ้า	ประชาชนชาวตำบล คลองขาม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ทรายอะเบท	ประชาชนปลอดภัย จากโรค ใช้เลือดออกและ โรคพิษสุนัขบ้า	ส่วนสาธารณสุข อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๑๖	โครงการอุดหนุน สาธารณสุขมูลฐาน	เพื่อสนับสนุน สาธารณสุขมูลฐานของ ตำบล	สาธารณสุขมูลฐานของ ตำบล	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	สาธารณสุขมูล ฐานมีงบเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดีขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๗	โครงการสายใยรักสู่ ครอบครัว	เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความ รักในครอบครัว	ครอบครัวของนักเรียนใน ตำบลคลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวน ครอบครัวที่เข้า ร่วมโครงการ	เกิดความรักความ ผูกพันในครอบครัว	อบต.คลองขาม
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และโรงเรียน อนุบาลคลองขาม	เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของ เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล คลองขาม	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล คลองขาม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนเด็กและ เยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ	สุขภาพของเด็ก แข็งแรงขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๙	โครงการสนับสนุนแพทย์ ฉุกเฉิน อบท.	เพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์ ฉุกเฉินให้ทันสมัย	หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน อบต.คลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้คืนใช้ บริการ	ระบบแพทย์ฉุกเฉิน มีความทันสมัยขึ้น	อบต.คลองขาม
๒๐	โครงการจัดตั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุ	เพื่อผู้สูงอายุได้มาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ผู้สูงอายุในตำบล คลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วม โครงการ	ทำให้ผู้สูงอายุมี ความรู้และมีกิจ กรรมทำร่วมกันทำ ให้ไม่เครียด	อบต.คลองขาม
๒๑	ก่อสร้างสนาม วอลเลย์บอล หมู่ ๘	เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อม และออกกำลังกายของ ประชาชน	สนามวอลเลย์บอล หมู่ ๘ สนามคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓๘ เมตรยาว ๒๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตรจำนวน ๓ แห่ง	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่มา ออกกำลังกาย	ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรงและมีที่ ออกกำลังกาย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีมาตรฐานปริมาณและระบบล้างยอน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๕ บ้านขาม หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ ก ร อ ง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีมาตรฐานปริมาณและระบบล้างยอน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๕ บ้าน หนองบัวหน่วย หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีมาตรฐานปริมาณและระบบล้างยอน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๑๕ บ้านขาม หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ตัวชี้วัด (KPI)		
๒๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐานน้ำหมูนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๓๐๒๐๐๐๕ บ้านหนองบัว หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	เครื่องกรองน้ำประปา	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐานน้ำหมูนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๓๐๒๐๐๐๕ บ้านไต้น หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	เครื่องกรองน้ำประปา	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐานน้ำหมูนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๓๐๒๐๐๐๕ บ้านโคกสี หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	เครื่องกรองน้ำประปา	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีสภาพแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๓๐๒๐๐๐๕ บ้านสง หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีสภาพแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๓๐๒๐๐๐๕ บ้านบึง อรัญ หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๓๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีสภาพแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๓๐๒๐๐๐๕ บ้านตง อัคร หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีมาตรฐานน้ำหมุนวนและระบบล้างยอน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๖๒๐๐๑๕ บ้านหนองห่ม หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๓๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีมาตรฐานน้ำหมุนวนและระบบล้างยอน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๖๒๐๐๑๕ บ้านหนองแวงฮี หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๓๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีมาตรฐานน้ำหมุนวนและระบบล้างยอน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๖๒๐๐๑๕ บ้านหนองแวงฮี หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีสภาพแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้าน หนองบัว หมู่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๓๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีสภาพแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้าน สา หมู่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๓๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีสภาพแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้าน จาม หมู่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีภาคแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๖๒๐๐๑๕ บ้าน หนองบัวหน่วย หมู่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๓๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีภาคแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๖๒๐๐๑๕ บ้านสา หมู่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๓๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปา ที่มีภาคแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตาม แบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงาน งบประมาณ รหัส ๐๑๖๒๐๐๑๕ บ้าน โคกสี หมู่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่ สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบ กรอง น้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรอง น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๔๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตน้ำประปาที่มีสภาพแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ ๒ ชุด ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๕ บ้านโคกลี หมู่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย	ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องกรองน้ำประปา	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย	อบต. คลองขาม	
๔๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยามหนะขนส่งรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อแบบอัตโนมัติ	เพื่อออกบริการเก็บขยะให้กับประชาชน	รถบรรทุก ขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัตโนมัติ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละวัน	ประชาชนมีการกำจัดที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย	อบต. คลองขาม	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๑	โครงการรอตุนุญปกครอง อำเภอปางดะ วันสำคัญของชาติ	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ประชาชน ตำบลคลอง ขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม รัฐพิธี	ประชาชนมีความ จงรักภักดีดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	อบต.คลอง ขาม
๔๒	โครงการลดต้นทุนงานบุญ	เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี	ลดค่าใช้จ่าย ในงานบุญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มีงานบุญปลอด เหล้า	ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดเหล้า	อบต.คลอง ขาม
๔๓	โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบ ต่อไป	จัดงาน ประเพณี ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่เข้าร่วม ประเพณี บุญบั้งไฟ,ลอย กระทง	มีการสืบทอดและ จรรโลงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงาม	อบต.คลอง ขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม-
๒.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๑๐				
๔๕	โครงการอบรมคุณธรรมะ จริยธรรม	เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมี ศีลธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนด้านศีลธรรม และจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนเยาวชนที่มีศีลธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม	เด็กและเยาวชนมีศีลธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม	อบต.คลองขาม
๔๖	โครงการเจ้าวัตรปฏิบัติ ธรรมวันพระ	ประชาชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม	ประชาชนตำบล คลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันพระ	ประชาชนตำบลคลองขามได้ ฝึกปฏิบัติธรรม	อบต.คลองขาม
๔๗	โครงการอุดหนุนปลูกครอง อำเภอบริประเพณีบุญคูณ สถาน	-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	ประชาชนอำเภอยางตลาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จัดงานบุญคูณสถาน	สืบสานประเพณีท้องถิ่น	อบต.คลองขาม
๔๘	โครงการอุดหนุนปลูกครอง อำเภอยางตลาดอบรม หนึ่งหม้อ พระสงฆ์หนึ่ง หมู่บ้าน	เพื่อสืบทอดความเชื่อของชุมชน	ประชาชนอำเภอยางตลาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	หม้อพรมณ์ ๑คน/ หมู่บ้าน	สร้างผู้นำทางศาสนาใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๔๙	โครงการการกิจกรรมวัน สำคัญของ ศพต. และ โรงเรียนอนุบาลสา กุญสถาน	เพื่อให้เด็กได้ระลึกถึงวันสำคัญของ ชาติ	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาลคลองขาม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กนักเรียนได้รู้ถึงวันสำคัญ ของชาติ	อบต.คลองขาม
๕๐	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและประเพณีบุญ คู่สถาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน	ประชาชนตำบลคลองขาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	สืบสานประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น	อบต.คลองขาม
๕๑	โครงการอนุรักษ์เครื่อง แต่งกายพื้นเมือง (ผ้าฮ่อ)	เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีงานการ แต่งกายของชนเผ่าฮ่อ	ประชาชนที่เป็นชนเผ่าฮ่อ ในตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ เป็น เผ่าฮ่อ	สืบสานและดำรงไว้ซึ่ง เผ่าพันธุ์ดั้งเดิมของเผ่าฮ่อ	อบต.คลองขาม
๕๒	โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมกีฬามวยไทย	เพื่ออนุรักษ์และเป็นกีฬาสืบสาน กีฬามวยไทยซึ่งเป็นมรดกไทย	เด็กและเยาวชนตำบลคลอง ขาม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อด้านยาเสพติด

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	-เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเยาวชน	จัดกิจกรรมกีฬาตำบล และ ชิงแชมป์กีฬานักกีฬาหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จัดแข่งขันกีฬานักกีฬา ละ ๑ ครั้ง	เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเยาวชน	อบต. คลองขาม
๒	อุดหนุนกลุ่มเยาวชน	เพื่อให้ประชาชนมี กลุ่มเยาวชนที่เข้มแข็ง	กลุ่มเยาวชนมีความ เข้มแข็ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กลุ่มเยาวชนมี งบประมาณ	ประชาชนมีกลุ่ม เยาวชน ที่เข้มแข็ง	อบต. คลองขาม
๓	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด	เพื่อรักษาผู้ติดยาเสพติด	ผู้ติดยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ผู้ติดยาลดลง	ผู้ติดยาเสพติดได้ การบำบัดรักษา	อบต. คลองขาม
๔	โครงการป้องกันโรค เอดส์	เพื่อหยุดการระบาดของ ของโรคเอดส์	ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ป่วย เอดส์ลดลง	ประชาชนปลอดภัย จากโรคเอดส์	ส่วนสาธารณสุข อบต.คลองขาม
๕	โครงการจัดกิจกรรม ร.ร. อนุบาลคลองขาม	เพื่อจัดกิจกรรมใน ร. ร. อนุบาล คลองขาม	นักเรียน ร.ร. อนุบาล คลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนกิจกรรม ใน รร.อนุบาล	นักเรียนอนุบาล คลองขามมี กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น	อบต. คลองขาม
๖	โครงการสถานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสานสัมพันธ์ขึ้น ระหว่างเด็ก และครู	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนกิจกรรม ที่ทำ	แต่ละศูนย์มีการ สานสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน	อบต.คลองขาม
๗	โครงการประชาชน ไทยห่างไกลยาเสพติด	เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ ประชาชนยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด	ประชาชนในเขตตำบล คลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง และการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนา
๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอบรมสร้างจิตสำนึก เฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัด พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการดูแล และ ป้องกันการตัดไม้ทำลาย ป่าดงระแนง	ปกป้องกันป่าไม้ดงระแนงให้ เป็นสมบัติของชาติต่อไป	ป่าดงระแนง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ป่าไม้อุดม สมบูรณ์	มีป่าไม้ชุมชนให้ ประชาชนใช้ ประโยชน์	อบต.คลองขาม
๒	โครงการปลูกป่าชุมชน และอนุรักษ์พืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพา	ปลูกป่าไม้ชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่ พืชตามแนวพระราชดำริ	ป่าชุมชนตามหมู่บ้าน ป่าดงระแนง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	มีป่าชุมชนที่อุดม สมบูรณ์	อบต.คลองขาม
๓	โครงการเกษตรปลอด สารเคมี	เพื่อลดสารเคมีในการเกษตร	เกษตรทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ลดการใช้สารเคมี	ผลผลิตทาง การเกษตรปลอด สารพิษ	อบต.คลองขาม
๔	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี	เพื่อสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี	สนับสนุนศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ศูนย์ถ่ายทอดมี งบประมาณ	ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีได้รับการ สนับสนุน	อบต.คลองขาม
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์	เพื่อเป็นที่พักผ่อนของ ประชาชน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๓ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีภูมิทัศน์ที่ สวยงาม	ประชาชนไม่มีที่ พักผ่อน	อบต.คลองขาม
๖	โครงการพัฒนาบทบาท สตรี	เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี	กลุ่มสตรีของตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สตรีมีขีดชั้น ความสามารถ เพิ่มขึ้น	สตรีตำบลคลองขาม มีความสามารถ สูงขึ้น	อบต.คลองขาม
๗	โครงการตรวจสอบที่ดิน สาธารณะ	เพื่อตรวจสอบที่ดิน สาธารณะ	การตรวจสอบที่ดิน สาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ที่สาธารณะมีการ ตรวจสอบชัดเจน	ที่สาธารณะ	อบต.คลองขาม
๘	โครงการไกลบตอห่าง ข้าว	เพื่อปรับปรุงความอุดม สมบูรณ์ของดิน	พื้นที่ ต.คลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เพิ่มความอุดม สมบูรณ์ของดิน	ดินมีความอุดม สมบูรณ์ของดิน	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง สิ่งแวดล้อม และการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ป่าชุมชน บำบัด พื้นฟู หรือพัฒนาระบบชาติ สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำสาธารณะ	เพื่อปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยว	หนองน้ำสาธารณะ ตำบลคลองขาม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีหนองน้ำสา ธารณมากกว่า ๑ แห่ง	เกิดความสวยงาม ของหนองน้ำ สาธารณะ	อบต.คลองขาม
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อลอด คลองชลประทานเพื่อ ระบายน้ำ	เพื่อระบายน้ำในฤดูฝน	ท่อลอดคลอง ชลประทาน หมู่ ๒,๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีท่อลอดคลอง ๑ จุด	สามารถระบายน้ำ ฤดูฝนได้	อบต.คลองขาม
๑๑	โครงการขุดลอกลำห้วย ไคร้	เพื่อให้มีน้ำไหลสะดวก	ห้วยไคร้	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ขุดลอกห้วย ๑ แห่ง	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม
๑๒	โครงการปรับปรุงคลองส่ง น้ำชลประทานขนาดเล็ก	เพื่อส่งน้ำให้เกษตรกร อย่างทั่วถึงสะดวก	คลองน้ำขนาดเล็กใน เขต อบต.คลองขาม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	คลองน้ำ ๒,๐๐๐ เมตร	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ การเกษตร	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม
๑๔	โครงการจัดทำป้ายจราจร	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในการ เดินทาง	ติดตั้งป้ายจราจร ๕ จุด ในเขตพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ป้าย ๓๐ ป้าย	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม
๑๕	โครงการปรับปรุงและ บำรุงสถานีสูบน้ำด้าน ไฟฟ้า	เพื่อให้ระบบสูบน้ำด้าน พลังไฟฟ้าใช้งานได้ ตลอดปี	ระบบสูบน้ำที่มีขีด ความสามารถที่ขึ้น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ สถานี	ประชาชนมีน้ำใช้ ฤดูแล้ง	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม
๑๖	โครงการแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	เพื่อปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าขัดข้อง	ซ่อมแซมแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ลดการขัดข้อง กระแสไฟฟ้า	บริการประชาชน	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม
๑๗	โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และชุมชน	เพื่อรองรับการขยายตัว ของชุมชน	พื้นที่ อบต.คลองขาม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ผังเมืองปัจจุบัน	มีการจัดระบบผัง เมืองทันสมัย	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอบรบสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๘	ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร ม. ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๔๙๖ ลบ.ม.	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	จำนวนผลผลิตทาง การเกษตรที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๑๙	ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร บ้านขาม ม.๓ ดงระแนง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	จำนวนผลผลิตทาง การเกษตรที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๐	ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๔ สาย หลังโรงเรียนบ้าน หนองบัว	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า ๖๑๖ ลบ.ม.	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	จำนวนผลผลิตทาง การเกษตรที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงสา จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบ่มสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑.	ซ่อมแซมถนนดิน เพื่อการเกษตร หมู่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร ม.๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๑๒๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	จำนวนผลผลิต ทางการเกษตร ที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๒	ซ่อมแซมถนนดิน เพื่อการเกษตร หมู่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร ม.๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๖ ลบ.ม. พร้อมวางท่อลอด ขนาด ๑๑ เมตร จำนวน ๒ แห่ง แห่งละ ๖ ท่อน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผลผลิต ทางการเกษตร ที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๓	ซ่อมแซมถนนดิน เพื่อการเกษตร หมู่ ๗ หนองสิม	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง ม.๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๖ ลบ.ม.	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	จำนวนผลผลิต ทางการเกษตร ที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양งตลธาตุ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอบรมสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนวัยป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๔	ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๙	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร ม.๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ลบ.ม.	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	จำนวนผลผลิตทาง การเกษตรที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๕	ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๒ สายคันคูหนองเวงฮี	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร ม.๑๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	จำนวนผลผลิตทาง การเกษตรที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๖	ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๓ สายหนองอีเหลี่ยม	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง ม.๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ลบ.ม.	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	จำนวนผลผลิตทาง การเกษตรที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบรมสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๒๗	ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๓ สายบ้านสา	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร ม.๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ลบ.ม.	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	จำนวนผลผลิตทาง การเกษตรที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๘	ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๓ สายสถานอนุบาลกิจ หนองสองห้อง	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร ม.๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ลบ.ม.	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	จำนวนผลผลิตทาง การเกษตรที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๙	ซ่อมแซมถนนดินเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๔ สายวัดป่าบ้านสา	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งาน ได้ดี และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง ม.๑๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ลบ.ม.	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	จำนวนผลผลิตทาง การเกษตรที่ขนส่ง	ประชาชนขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอบรบสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๐	ซ่อมแซมถนนดิน เพื่อการเกษตร หมู่ ๑๖	เพื่อปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตรให้ใช้ งานได้ดี และขนส่ง พืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร ม. ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ลอด ๑ ๓ เมตร จำนวน ๔ ท่อน	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	จำนวนผลผลิต ทางการเกษตรที่ ขนส่ง	ประชาชน ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๑	ซ่อมแซมถนนดิน เพื่อการเกษตร หมู่ ๑๗	เพื่อปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตรให้ใช้ งานได้ดี และขนส่ง พืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร ม. ๑๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๔๖ ลบ.ม.	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	จำนวนผลผลิต ทางการเกษตรที่ ขนส่ง	ประชาชน ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๒	ซ่อมแซมถนนดิน เพื่อการเกษตร หมู่ ๑๘สายวัดป่า	เพื่อปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตรให้ใช้ งานได้ดี และขนส่ง พืชผลทางการ เกษตร	ถนนลูกรัง ม.๑๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๔๖ ลบ.ม.	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	จำนวนผลผลิต ทางการเกษตรที่ ขนส่ง	ประชาชน ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๓	ขุดลอกหนองกุตสังข์ หมู่ ๓	เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	หนองกุตสังข์ หมู่ ๓ ๑๒ ไร่ UD๑๕๒๑๒	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่กัก เก็บ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ ในการเกษตร	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอบรมสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๔	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หนองบัว หมู่ ๔	เพื่ออภัยน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	อ่างเก็บน้ำหนองบัว หมู่ ๔ UD๒๓๓๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	อบต.คลองขาม
๓๕	ขุดลอกหนองไข่มุน หมู่ ๑	เพื่ออภัยน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	หนองไข่มุน หมู่ ๑ ๗ ไร่	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	อบต.คลองขาม
๓๖	ขุดลอกหนองน้ำ บ้านโต้น หมู่ ๕	เพื่ออภัยน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	หนองน้ำบ้านโต้น หมู่ ๕ ๔ ไร่	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำที่ กักเก็บ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	อบต.คลองขาม
๓๗	โครงการธนาคารน้ำ ใต้ดินแบบเปิด หมู่ ๑ - ๑๙	เพื่ออภัยน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	พื้นที่ตำบลคลองขาม ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อ ธนาคารน้ำใต้ดิน	ประชาชนมี พื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	อบต.คลองขาม
๓๘	โครงการธนาคารน้ำ ใต้ดินแบบเปิด หมู่ ๑ - ๑๙	เพื่ออภัยน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	พื้นที่ตำบลคลองขาม ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อ ธนาคารน้ำใต้ดิน	ประชาชนมี พื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง
๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์	อบต.คลองขาม
๒	โครงการบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในภาคีดำรงชีวิต	ประชาชนตำบลคลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้มีการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนได้มีชีวิตแบบยั่งยืนและมีรายได้เพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๓	โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยในหนองสาธารณะ	เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้ประชาชน	จัดซื้อพันธุ์ปลาให้กับทุกหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงในหนองน้ำสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนปลาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีแหล่งอาหารธรรมชาติ	อบต.คลองขาม
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่น	เพื่อให้ชุมชนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่สูญหาย	จัดทำเครื่องจักสานและพานบายศรีสู่ขวัญ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น	ชุมชนสามารถจัดทำกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อใช้สอยและจำหน่าย	อบต.คลองขาม
๕	อุดหนุนกลุ่มอาชีพ	เพื่อให้ประชาชนได้อาชีพทำและรายได้เพิ่มขึ้น	จัดตั้งกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กลุ่มอาชีพมีงบประมาณเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	อบต.คลองขาม
๖	โครงการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ	ประชาชนตำบลคลองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กลุ่มอาชีพมีชีวิตความสามารถเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพมาก	อบต.คลองขาม
๗	โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโค,กระบือ,สุกร,ไก่,ปลา	เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน	ประชาชนชาวตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กลุ่มโค,กระบือ,สุกร,ไก่,ปลา มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง
๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติมรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการค้าท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๙	โครงการจัดงบประมาณสนับสนุนในการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า	สมทบค่ากระแสไฟฟ้า	พื้นที่การเกษตรตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีงบประมาณในการสูบน้ำที่เพียงพอ	มีน้ำใช้ในการเกษตร	อบต.คลองขาม
๑๐	โครงการปุ๋ยสั่งตัด	ปรับปรุงดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์	เกษตรกรมีปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงใช้	ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กรรมการหมู่บ้านมีงบประมาณเพิ่มขึ้น	เพิ่มขีดความสามารถคณะกรรมการหมู่บ้าน	อบต.คลองขาม
๑๒	โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน	กองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองทุนมีงบประมาณเพิ่มขึ้น	ความมั่นคงของกองทุน	อบต.คลองขาม
๑๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ทันสมัย	ระบบแผนที่ภาษีให้ทันสมัย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีระบบแผนที่ภาษีที่ทันสมัย	การจัดเก็บภาษีที่ดีขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างลิ้นบ้านขาม	เพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและรักษาอนุสรณ์สร้างลึกลงใจให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้	ประชาชนตำบลคลองขามและนักท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนนักท่องเที่ยว	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของลึกลงใจ	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปอยู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง
๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการค้าท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๕	โครงการปรับภูมิทัศน์ริมโบรานบ้านหนองแวงฮี	เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม	ประชาชนตำบลคลองขามและนักท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนนักท่องเที่ยว	มีนักท่องเที่ยวที่สวมกางเกงยูดักนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยม	อบต.คลองขาม
๓๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงฮี	เพื่อให้มีภูมิทัศน์บริเวณหนองมีความสวยงาม	ประชาชนตำบลคลองขาม และนักท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนนักท่องเที่ยว	ภูมิทัศน์ที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยม	อบต.คลองขาม
๓๗	โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	เพื่อให้ประชาชนมีผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น	ประชาชนตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและรายได้ที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ดี	อบต.คลองขาม
๓๘	โครงการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต	เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านดินได้ถูกต้อง	ประชาชนตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับบริการตรวจ และแก้ไข	ประชาชนมีพื้นที่ดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑.	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ผสมยางพารา หมู่ ๑ - หมู่ ๑๕	เพื่อความปลอดภัยและปลอดภัยในการเดินทาง	ถนนแอสฟัลต์ผสมยางพารา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณรถยนต์ที่สัญจร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒.	โครงการขุดลอกหนองแม่กหนองไครบุน หมู่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำไว้ใช้ในกรมเกษตร	มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตร	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	มีปริมาณน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	อบต.คลองขาม
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	อบต.คลองขาม
๔.	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบ้านสา หมู่ ๑๔	เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมที่ดี	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียน หมู่ ๑๔	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	อาคารเรียน	เด็กนักเรียนมีอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมที่ดี	อบต.คลองขาม
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	อบต.คลองขาม
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	อบต.คลองขาม
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	อบต.คลองขาม
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	อบต.คลองขาม
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖	เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เพื่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๘	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลาค จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ป่ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๘	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๘	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลาค จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๒	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๔	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๕	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร.	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร.	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๘	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร.	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๒	เพื่อขยายพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร.	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขยายพื้นที่ ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔	เพื่อขยายพื้นที่ ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๕	เพื่อขยายพื้นที่ ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๖	เพื่อขยายพื้นที่ ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๗	เพื่อขยายพื้นที่ ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร.	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๔๐.	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๘	เพื่อขยายพื้นที่ ทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร.	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๙	เพื่อขยายพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรใช้สัญจรและ ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๔๒.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ใช้งานได้ดี ป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุและความ ปลอดภัยของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๔๓.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ใช้งานได้ดี ป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุและความ ปลอดภัยของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๔๔.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ใช้งานได้ดี ป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุและความ ปลอดภัยของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภออยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๔๕.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๔๖.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๔๗.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๔๘.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่าระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙				๒๕๗๐
๔๙.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ใช้ งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๐.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ใช้ งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๑.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ใช้ งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๒.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ใช้ งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๓.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๔.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๕.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๖.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง บริการรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๐				
๕๗.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓๖	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๓๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๘.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓๗	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๓๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๙.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓๘	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๓๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๖๐.	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓๙	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ ใช้งานได้ดี ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและความปลอดภัย ของผู้สัญจร	ถนน คสล. หมู่ ๓๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนน คสล.	ประชาชนสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๖๓.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขนาบซ้าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๖๔.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขนาบซ้าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๖๕.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขนาบซ้าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภออ่าวตลาตา จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐					
๖๕.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมง่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๖๖.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมง่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๖๗.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมง่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๖๘.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมง่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังลลิต จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๖๘.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมถ้าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๗๐.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมถ้าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๗๑.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมถ้าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๗๒.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมถ้าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอทางตลกด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓๓.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๔.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๔	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๕.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๕	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๖.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๖	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขนถ่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังคลาศ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑				
๓๗.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๗	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมถ่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๘.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๘	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมถ่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๙.	ซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๙	เพื่อปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรให้ใช้งานได้ดี และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ถนนเพื่อ การเกษตร	มีเส้นทางขมถ่าย พืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๔๐.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่ออบ นอกหมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอและเข้าถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ		
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐					
๘๑.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอกและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๘๒.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอกและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๘๔.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอกและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๘๕.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอกและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงสา จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๕.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและลดความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอและทั่วถึงต่อความต้องการใช้ของประชาชน หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๔๖.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและลดความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอและทั่วถึงต่อความต้องการใช้ของประชาชน หมู่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๔๗.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและลดความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอและทั่วถึงต่อความต้องการใช้ของประชาชน หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๔๘.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและลดความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอและทั่วถึงต่อความต้องการใช้ของประชาชน หมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양คงจังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘๙.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๙	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๙๐.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๙๑.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๙๒.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่รอบนอก หมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงสา จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๓.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓๓	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่ออบ นอกหมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๓๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๕๔.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓๔	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่ออบ นอกหมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๓๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๕๕.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓๕	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่ออบ นอกหมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๓๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม
๕๖.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓๖	ขยายเขตไฟฟ้าออกสู่ออบ นอกหมู่บ้านเพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและลด ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอและทั่วถึงต่อ ความต้องการใช้ของ ประชาชน หมู่ ๓๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนมี ไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงสา จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่าอากาศยานและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๐๑.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๒	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทางสัญจร หมู่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๐๒.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๓	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทางสัญจร หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๐๓.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทางสัญจร หมู่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๐๔.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๕	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทางสัญจร หมู่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๐๕.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทางสัญจร หมู่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๐๖.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๗	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทางสัญจร หมู่ ๗	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลลลลลลลลลลลล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่าอากาศยานและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๓๐๗.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๘	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๐๘.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๙	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๐๙.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๑๐.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๑๐.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๓๑๑.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑๐.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๔	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๓.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๔.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๕.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๖.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๘	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๗.	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและเส้นทาง สัญจร หมู่ ๑๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นทั่วไป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๑๘.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ ในการทำการเกษตร และผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๙.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ ในการทำการเกษตร และผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๐.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ ในการทำการเกษตร และผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๑.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ ในการทำการเกษตร และผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๒.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๕	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ ในการทำการเกษตร และผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๓.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ ในการทำการเกษตร และผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลาค จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและวัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๑๔.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอและผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๕.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอและผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๖.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙	เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอและผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๗.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอและผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๘.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอและผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๑๙.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒	เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอและผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลาค จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อนก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๒๐.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๓	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใน การทำเกษตรและ ผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๑.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใน การทำเกษตรและ ผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๒.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๕	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใน การทำเกษตรและ ผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๓.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๖	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใน การทำเกษตรและ ผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๔.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๗	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใน การทำเกษตรและ ผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๕.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๘	เพื่อส่งน้ำให้กับ เกษตรกรเพื่อทำ การเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อ การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใน การทำเกษตรและ ผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงสา จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและวัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๒๖.	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๙	เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร	คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรและผลผลิตเพิ่มขึ้น	อบต.คลองขาม
๑๒๗.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณรางระบายน้ำในชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๒๘.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณรางระบายน้ำในชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๒๙.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณรางระบายน้ำในชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๓๐.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณรางระบายน้ำในชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๓๑.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณรางระบายน้ำในชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสียและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลาค จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๖.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๓๓.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๓๔.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๓๕.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๓๖.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๓๗.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียมเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๘.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๓๙.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๔๐.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๔๑.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๔๒.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๔๓.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณราง ระบายน้ำใน ชุมชน	สามารถลดปริมาณน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ชุมชน	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๔๔.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณรางระบาย น้ำในชุมชน	สามารถลดปริมาณ น้ำเสียและแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงในชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๔๕.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณรางระบาย น้ำในชุมชน	สามารถลดปริมาณ น้ำเสียและแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงในชุมชน	อบต.คลองขาม
๑๔๖.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปา ให้ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม
๑๔๗.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปา ให้ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม
๑๔๘.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปา ให้ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม
๑๔๙.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปา ให้ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๕๐.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม
๓๕๑.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม
๓๕๒.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม
๓๕๓.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม
๓๕๔.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม
๓๕๕.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงสา จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๕๖.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม	
๑๕๗.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม	
๑๕๘.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม	
๑๕๙.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม	
๑๖๐.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม	
๑๖๑.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อขยายเขต บริการน้ำประปาให้ ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความยาว ของท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการน้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่เพียงพอ ต่อความต้องการ	อบต.คลองขาม	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงสา จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๑๖๒.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	เพื่อขยายเขตบริการ น้ำประปาให้ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความ ยาวของท่อส่ง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการ น้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่ เพียงพอต่อความ ต้องการ	อบต. คลองขาม
๑๖๓.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อขยายเขตบริการ น้ำประปาให้ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความ ยาวของท่อส่ง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการ น้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่ เพียงพอต่อความ ต้องการ	อบต. คลองขาม
๑๖๔.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	เพื่อขยายเขตบริการ น้ำประปาให้ทั่วถึง	เพิ่มขนาดและความ ยาวของท่อส่ง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่ บริการ น้ำประปาที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่ เพียงพอต่อความ ต้องการ	อบต. คลองขาม
๑๖๕.	โครงการซ่อมแซมถนน แอสฟัลติก บ้านหนอง บัวห้วย หมู่ ๒ - บ้าน ขาม หมู่ ๑, ๓, ๑๕	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจร ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก ความ กว้าง ๘ เมตร ความ ยาว ๒๐ กม. บ้าน หนองบัวห้วย หมู่ ๒ - บ้านขาม หมู่ ๑, ๓, ๑๕	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย ในการเดินทาง	อบต. คลองขาม
๑๖๖.	โครงการซ่อมแซมถนน แอสฟัลติก บ้านสา หมู่ ๑๔ - บ้านโคกสี หมู่ ๖, ๑๕	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก ความ กว้าง ๘ เมตร ความ ยาว ๑๕ กิโลเมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัย ในการเดินทาง	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลลองซาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖๗.	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก บ้านโคกลี หมู่ ๖ - บ้านขาม หมู่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก ความกว้าง ๘ เมตร ความยาว ๑๕ กิโลเมตร	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณประชาชนที่สัญจร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	อบต. คลองซาม
๑๖๘.	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกสมยางพารา หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก สมยางพารา หมู่ ๑ - หมู่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณประชาชนที่สัญจร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	อบต. คลองซาม
๑๖๙.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑ สายไปบ้านหนองกุง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑ สายไปบ้านหนองกุง	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	ปริมาณประชาชนที่สัญจร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	อบต. คลองซาม
๑๗๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๒	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	ปริมาณประชาชนที่สัญจร	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	อบต. คลองซาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลาค จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๑๐	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	ปริมาณ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัยใน การเดินทาง	อบต.คลองขาม
๑๓๒.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๑๓๓.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๓	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๓	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๑๓๔.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๗ สายที่ ๑	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๗ สายที่ ๑	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔				๒๕๖๕	
๑๓๕.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๗ สายที่ ๒	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๗ สายที่ ๒	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๑๓๖.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๗ สายที่ ๓	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๗ สายที่ ๓	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๑๓๗.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๕	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๕	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๑๓๘.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๐	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๕	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ				
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	รวม							
๓๓๙.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๓ สายที่ ๑ บ้านหนองบัวโคกอนุตะ	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๓ สายที่ ๑	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๓๔๐.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๓ สายที่ ๒	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๓ สายที่ ๒	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๓๔๑.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๔ สายที่ ๑	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๔ สายที่ ๑	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๓๔๒.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๔ สายที่ ๒	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๔ สายที่ ๒	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ					
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐								
๑๘๓.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๕ สายที่ ๑	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๕ สาย ๑	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๑๘๔.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๕ สายที่ ๒	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๕ สายที่ ๒	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๑๘๕.	โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ ๑๕	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๕	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม
๑๘๖.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๖	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๖	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองขาม อำเภออย่างตลาค จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐						
๑๘๗.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๗	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๗	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.สองขาม
๑๘๘.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๘สายที่ ๑	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๘	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.สองขาม
๑๘๙.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๘สายที่ ๒	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๘ สายที่ ๑	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.สองขาม
๑๙๐.	โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๘ สายที่ ๓	เพื่อขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	ถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ ๑๘ สายที่ ๓	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๙	๒๕๗๐	จำนวนผลผลิต ที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขน ถ่ายพืชผลทางการ เกษตรได้สะดวกและ รวดเร็ว	อบต.สองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองขาม อำเภออย่างตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๙๑.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๙	เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๙	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	จำนวนผลผลิตที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว	อบต.สองขาม
๑๙๒.	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒	เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	จำนวนผลผลิตที่ขนส่ง	ประชาชนสามารถขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว	อบต.สองขาม
๑๙๓.	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อส่งน้ำให้เกษตรกรได้สะดวกและทั่วถึง	พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปริมาณพื้นที่การเกษตร	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	อบต.สองขาม
๑๙๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเสียออกจากแหล่งชุมชน	ชุมชนไม่มีน้ำเสียกักขังและแหล่งเพาะพันธุ์ุง	อบต.สองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอ양ตลาค จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙๕.	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อส่งน้ำประปาให้ ประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง	ท่อเมนประปา หมู่ ๓	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	ปริมาณ น้ำประปาที่ส่ง ให้ประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปา สำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	อบต.คลองขาม
๑๙๖.	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อส่งน้ำประปาให้ ประชาชนได้อย่าง ทั่วถึง	ท่อเมนประปา หมู่ ๕	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ปริมาณ น้ำประปาที่ส่ง ให้ประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปา สำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	อบต.คลองขาม
๑๙๗.	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งน้ำให้เกษตรกร ได้สะดวกและทั่วถึง	ท่อเมนประปา หมู่ ๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ปริมาณ น้ำประปาที่ส่ง ให้ประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปา สำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	อบต.คลองขาม
๑๙๘.	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำเสียออก จากชุมชน	รางระบายน้ำ หมู่ ๑๒	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำเสีย ออกจากแหล่ง ชุมชน	ชุมชนมีน้ำเสียที่กักขัง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้มีมาตรฐานและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙๙.	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๘	เพื่อส่งน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง	ท่อเมนประปา หมู่ ๑๘	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ปริมาณน้ำประปาที่ส่งให้ประชาชน	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	อบต.คลองขาม
๒๐๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ปริมาณประชาชนที่สัญจร	ประชาชนสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๐๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ - หมู่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. หมู่ ๖ - หมู่ ๑๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ปริมาณประชาชนที่สัญจร	ประชาชนสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐๒.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑ สายบ้านขาม - บ้านหนองแงะอี	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๑ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หรือผิวคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๒๖๐ ตรม.	๑๓๗,๕๐๐	๑๓๗,๕๐๐	๑๓๗,๕๐๐	๑๓๗,๕๐๐	๑๓๗,๕๐๐	ปริมาณรถและ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชน สามารถเดินทาง ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๐๓.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๒ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หรือผิว คสล.ไม่ น้อยกว่า ๒๐๖ ตรม.ไหล่ทาง ลูกรังเกยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	ปริมาณรถและ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชน สามารถเดินทาง ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๓ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หรือผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรังเกี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	ปริมาณรถและ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชน สามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๐๕.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หน้าวัดบ้านไต้น หมู่ ๕	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๕ โดยปรับดินถม ๐.๒๐ เมตร หรือดินถม ๕๖ ลบ.ม. ผิว คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หรือผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตรม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	ปริมาณรถและ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชน สามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๒๐๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๙ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ส.ม. โหล ทางลูกรังเกี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ประชาชน สามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๐๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๑๐ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หรือผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตรม. โหล่ทางลูกรังเกี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	ประชาชน สามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐๘.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๑๑	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	ถนน คลส. หมู่ ๑๑ ทน ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หรือผิวคลส.ไม่น้อยกว่า ๘๖๒ ตรม. ให้อยู่ทางลูกรังเกลี้ยงข้างละ ๐.๕๐ เมตร ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ปริมาณรถและประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๐๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตป้องกันกบสิ่งปฏิกูล หมู่ ๑๓	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	ถนน คลส. หมู่ ๑๓ ทน ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม. ลูกรังเกลี้ยงขอบ คลส. ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ปริมาณรถและประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงสา จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๑๔	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	ถนน คลส. หมู่ ๑๔ หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือผิวคลส.ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรังเกี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	ปริมาณรถและประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๑๕	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	ถนน คลส. หมู่ ๑๕ หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร พื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรังเกี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	ปริมาณรถและประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑๒.	ปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุขอาสา หมู่ ๑๕	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๑๕ หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หรือผิว คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๙๓ ตรม. พร้อมงานชุดร่องระบายน้ำ และงานวางท่อ PVC ๕ ๘ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ จำนวน ๑๐ ท่อน	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	ปริมาณรถและประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗ สาย ๑	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๑๗ สาย ๑ หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร พื้นผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตรม. โหล่ทางลูกรังเบี่ยงข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๕,๗๐๐	๔๕,๗๐๐	๔๕,๗๐๐	๔๕,๗๐๐	๔๕,๗๐๐	ปริมาณรถและประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล/ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๒๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗ สาย ๒	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๑๗ สาย ๒ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หรือผิว คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตรม. ไหล่ทางลูกรังเกี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๔,๓๐๐	๕๔,๓๐๐	๕๔,๓๐๐	๕๔,๓๐๐	ปริมาณรถและ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชน สามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๘ สาย หนองขาม	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยขึ้น	ถนน คสล. หมู่ ๑๘ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร มีว คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตรม. พร้อมงานขุดวางท่อขนาด ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน	๑๙๖,๓๐๐	๑๙๖,๓๐๐	๑๙๖,๓๐๐	๑๙๖,๓๐๐	ปริมาณรถและ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชน สามารถ เดินทางได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและทำเทียบเรือ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑๖.	ปรับปรุงถนน คลส. หมู่ ๑๘	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	ถนน คลส. หมู่ ๑๘ ภายในหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือมีว คลส. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม. ที่มีผิวเดิม หรือถมงานขุดวางท่อขนาด ๑ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	ปริมาณรถและประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๑๗.	ปรับปรุงถนน คลส. หมู่ ๑๙	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	ถนน คลส. หมู่ ๑๙ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มีว คลส. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตรม. พร้อมงานวางท่อ PVC ๑ ๔ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ จำนวน ๘ ท่อน	๙๙,๖๐๐	๙๙,๖๐๐	๙๙,๖๐๐	๙๙,๖๐๐	๙๙,๖๐๐	ปริมาณรถและประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้สัญจร	ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑๘.	จุดออกลำรางระบายน้ำ หมู่ ๑	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชนและพื้นที่การเกษตร	วางระบายน้ำขนาด กว้าง ๔ เมตร ลึก ๓ เมตร คันดินกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร จุดตะกอนหนาเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุด ๘๐๐ ลบ.ม.	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐	ปริมาณน้ำเสีย ที่ระบายออก จากพื้นที่	ลดจำนวนน้ำท่วมขังในพื้นที่	อบต.คลองขาม
๒๑๙.	จุดออกลำน้ำห้วยทราย หมู่ ๑	เพื่อระบายน้ำเสีย ออกจากชุมชนและพื้นที่การเกษตร	ลำน้ำยาวกว้าง ๔ เมตร ลึก ๓ เมตร คันดินกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จุดตะกอนหนาเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๖๐๐ ลบ.ม.	๕๙,๓๐๐	๕๙,๓๐๐	๕๙,๓๐๐	๕๙,๓๐๐	๕๙,๓๐๐	ปริมาณน้ำเสีย ที่ระบายออก จากพื้นที่	ลดจำนวนน้ำท่วมขังในพื้นที่	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๒๐.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๓	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชนและพื้นที่การเกษตร	รางระบายน้ำเส้นีร์รูปแบบเปิด ขนาด ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร จุดวางท่อ ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๓๔ ท่อน	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	ปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกจากพื้นที่	ลดจำนวนน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่	อบต.คลองขาม
๒๒๑.	จุดลอกคลองใต้พื้นที่ หมู่ ๑๑	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชนและพื้นที่การเกษตร	คลองใต้ไปปากกว้าง ๒ เมตร ลึก ๐.๘๕ เมตร คันดินกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร จุดลอกตะกอนหนา ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๔๕๖ ลบ.ม. พร้อมถางต้นไม้พื้นที่ ๒,๖๕๐ เมตร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกจากพื้นที่	ลดจำนวนน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่	อบต.คลองขาม
๒๒๒.	จุดลอกคลองใต้พื้นที่ หมู่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำเข้า - ออกพื้นที่ การเกษตร	ไล่ไปปากกว้าง ๒ เมตร ลึก ๐.๘๕ เมตร คันดินกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร จุดลอกตะกอนหนา ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๘๑๐ ลบ.ม. พร้อมถางต้นไม้พื้นที่ ๔,๘๐๐ เมตร	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	ปริมาณน้ำเสียที่ระบายออกจากพื้นที่	ลดจำนวนน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒๒๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน	เพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัยของสำนักงาน	ที่ทำการ อบต.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีรั้วที่ปลอดภัย	สำนักงานมีความปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๒๒๔	โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ	เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการมีที่จอดรถ	ที่ทำการ อบต.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีที่จอดรถเพียงพอ	ประชาชนมีสถานที่จอดรถ	อบต.คลองขาม
๒๒๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร	เพิ่มแหล่งน้ำเพื่อเกษตรเพียงต่อการกระทำการเกษตรตลอดปี	จำนวน ๓๕ หมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล ๑๕ บ่อ	มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้นต่อการทำเกษตรตลอดปี	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม
๒๒๖	โครงการก่อสร้างห้องสมุดคลองชลประทาน (เพื่อระบายน้ำ)	เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร	หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๒	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนห้องสมุด ๑ จุด	ระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม
๒๒๗	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานเพื่อการสัญจร(บริเวณนาแม่ใหญ่เคม)	เพื่อสัญจรข้ามคลองได้โดยสะดวก	พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐, ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน สะพาน ๑ แห่ง	ประชาชนสัญจรข้ามคลองได้โดยสะดวก	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม
๒๒๘	โครงการติดตั้งแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)	เพื่อผลิตน้ำประปา, พลังงานไฟฟ้า	หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนแผงโซลาร์เซลล์	สามารถลดค่าไฟฟ้าในหมู่บ้านได้	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม
๒๒๙	โครงการปรับปรุงบ่อน้ำประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง	หมู่ที่ ๑-๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนประปาที่ได้รับบริการปรับปรุง	มีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอในการอุปโภค	ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๔ - ไปบ้านขาม หมู่ ๑๕	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐๐ เมตรไหล่ทางข้างละ ๓ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจร	ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	อบต.คลอง ขาม
๒๓๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๑๔-ไปบ้านหนอง บัว หมู่ ๑๓	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๓ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจร	ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	อบต.คลอง ขาม
๒๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ระหว่าง หมู่ ๙ บ้านดง เขาวงม่อน (กส.๔๖-๐๐๕)	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๓ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจร	ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	อบต.คลอง ขาม
๒๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ระหว่าง หมู่ ๙ บ้านดง อัคระ ไปห้วยปลาหลด บ้านใหม่เดิม)	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตรไหล่ทางข้างละ ๓ เมตร	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจร	ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	อบต.คลอง ขาม
๒๓๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก กเชื่อมระหว่าง หมู่ ๑๖ (สะพานไปบ้าน หนองขาม - ทางออก บ้านหนองหล่ม)	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๓ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจร	ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	อบต.คลอง ขาม
๒๓๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ ๑๓	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๗๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๓ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจร	ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	อบต.คลอง ขาม
๒๓๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ ๑๐	เพื่อการสัญจรที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๗๕๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๓ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจร	ประชาชนเดินทาง สะดวก ปลอดภัย	อบต.คลอง ขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๓๗	โครงการก่อสร้างสถานีพิกษา หมู่ ๑ บ้านขาม หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ออกกำลังกาย	สถานีพิกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สถานีพิกษา	ประชาชนมีสถาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๓๘	โครงการก่อสร้างสถานีพิกษา หมู่ ๒ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ออกกำลังกาย	สถานีพิกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สถานีพิกษา	ประชาชนมีสถาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๓๙	โครงการก่อสร้างสถานีพิกษา หมู่ ๓ บ้านขาม หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ออกกำลังกาย	สถานีพิกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สถานีพิกษา	ประชาชนมีสถาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๔๐	โครงการก่อสร้างสถานีพิกษา หมู่ ๔ บ้านหนองบัว หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ออกกำลังกาย	สถานีพิกษา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สถานีพิกษา	ประชาชนมีสถาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๔๓	โครงการก่อสร้างสถานีพลา หมู่บ้าน บ้านไต้น หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ออกกำลังกาย	สถานีพลา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สถานีพลา	ประชาชนมีสถาน กีฬาสำหรับออก กำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๔๒	โครงการก่อสร้างสถานีพลา หมู่บ้าน บ้านโคกลี หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ออกกำลังกาย	สถานีพลา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สถานีพลา	ประชาชนมีสถาน กีฬาสำหรับออก กำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๔๓	โครงการก่อสร้างสถานีพลา หมู่บ้าน บ้านสา หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ออกกำลังกาย	สถานีพลา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สถานีพลา	ประชาชนมีสถาน กีฬาสำหรับออก กำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๔๔	โครงการก่อสร้างสถานีพลา หมู่บ้าน บ้านบึงร่วม หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีสถาน ออกกำลังกาย	สถานีพลา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สถานีพลา	ประชาชนมีสถาน กีฬาสำหรับออก กำลังกาย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	จะได้รับ	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒๕๕	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านดงอืดชะ หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อปต. คลองขาม
๒๕๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านหนองหล่ม หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อปต. คลองขาม
๒๕๗	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านหนองแวงฮี หมู่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อปต. คลองขาม
๒๕๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านหนองแวงฮี หมู่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อปต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ						
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐									
๒๔๙	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๕๐	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านสา หมู่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๕๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๕๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๕๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านสา หมู่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๕๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านโคกลี หมู่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๕๕	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนมีลาน ออกกำลังกาย	ลานกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ลานกีฬา	ประชาชนมีลาน กีฬาสำหรับออกกำลังกาย	อบต. คลองขาม
๒๕๖	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านขาม หมู่ ๑	เพื่อความสว่างและ ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ สัญญาณ	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ				
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐							
๒๕๗	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ ๒	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขา
๒๕๘	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านขาม หมู่ ๓	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขา
๒๕๙	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านหนองบัว หมู่ ๔	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขา
๒๖๐	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านโคก หมู่ ๕	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขา
๒๖๑	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ส่อง สว่าง บ้านโคกสี หมู่ ๖	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ				
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐								
๒๖๒	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านสา หมู่ ๗	เพื่อความสว่างและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๖๓	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านบึงอร่าม หมู่ ๘	เพื่อความสว่างและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๖๔	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านดงอัคร หมู่ ๙	เพื่อความสว่างและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๖๕	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านหนองหล่ม หมู่ ๑๐	เพื่อความสว่างและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๖๖	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ส่องสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ ๑๑	เพื่อความสว่างและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๖๗	โครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ส่องสว่าง บ้านหนองแวงฮี หมู่ ๑๒	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซลาร์เซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซลาร์ เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๖๘	โครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ส่องสว่าง บ้านหนองบัว หมู่ ๑๓	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซลาร์เซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซลาร์ เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๖๙	โครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ส่องสว่าง บ้านสา หมู่ ๑๔	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซลาร์เซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซลาร์ เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๗๐	โครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ส่องสว่าง บ้านขาม หมู่ ๑๕	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซลาร์เซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซลาร์ เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๗๑	โครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ส่องสว่าง บ้านหนองบัวห้วย หมู่ ๑๖	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซลาร์เซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสาไฟฟ้า โซลาร์ เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาง

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๗๒	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์สอง สว่าง บ้านสา หมู่ ๑๗	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาง
๒๗๓	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์สอง สว่าง บ้านโคกสี หมู่ ๑๘	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาง
๒๗๔	โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์สอง สว่าง บ้านหนองบัว หมู่ ๑๙	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยสำหรับ ผู้สัญจร	เสาไฟฟ้า โซล่าเซลล์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	เสาไฟฟ้า โซล่า เซลล์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	อบต. คลองขาง
๒๗๕	ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีต บ้านสา หมู่ ๑๗	เพื่อพัฒนาการกีฬา ตำบลคลองขาง	สนามกีฬา กลางแจ้ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	สนาม กีฬาที่มี มาตรฐาน	มีสนามกีฬาที่ รองรับการแข่งขัน	อบต. คลองขาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเหมืองแร่

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒๗๖	ก่อสร้างทางลาดถนน ๔ เลน สายช่องอี - ห้วยเม็ก บ้านสา หมู่ ๑๗	เพื่อการสัญจรลดถนน ๔ เลน และปลอดภัย	ทางลาด ถนน ๔ เลน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน คนและ สัตว์เลี้ยง ที่สัญจร	เกิดความ ปลอดภัยใน การ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๗๗	ก่อสร้างทางลาดถนน ๔ เลน สายช่องอี - ห้วยเม็ก บ้านดงอีคตะ หมู่ ๙	เพื่อการสัญจรลดถนน ๔ เลน และปลอดภัย	ทางลาด ถนน ๔ เลน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน คนและ สัตว์เลี้ยง ที่สัญจร	เกิดความ ปลอดภัยใน การ สัญจร	อบต. คลองขาม
๒๗๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านขาม หมู่ ๑	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขง

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	รวม			
๒๗๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านบึงอร่าม หมู่ ๒	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขง
๒๘๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านขาม หมู่ ๓	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขง
๒๘๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านสา หมู่ ๔	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขา

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			
๒๘๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านโต้น หมู่ ๕	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๘๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านโคกสี หมู่ ๖	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๘๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านสา หมู่ ๗	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาง

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒๔๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านบึงอร่าม หมู่ ๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาง	
๒๔๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านดงอัครุข หมู่ ๙	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาง	
๒๔๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านหนองพุ่ม หมู่ ๑๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๔๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ บ้านหนองวงอี หมู่ ๑๑	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๔๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านหนองวงอี หมู่ ๑๒	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๕๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านหนองบัว หมู่ ๑๓	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒๔๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านสา หมู่ ๑๔	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๔๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านขาม หมู่ ๑๕	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม
๒๔๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ ๑๖	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขา

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและทำเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๙๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านสา หมู่ ๑๗	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขา
๒๙๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านโคกสี หมู่ ๑๘	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขา
๒๙๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก บ้านหนองบัว หมู่ ๑๙	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัย	ถนนแอส ฟัลติก หนา ๑๐ เซนติเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนนแอส ฟัลติก คอนกรีต	ประชาชนเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย	อบต. คลองขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑.	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ศึกษา งาน	เพื่อให้ชาวบ้านได้ศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่องค์ความรู้ ชาวบ้าน	สนับสนุนจัดศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๕๗๐	แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ องค์ความรู้ ชาวบ้าน	อบต.คลองขาม
๒	โครงการจัดการระบบ บริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่น	เพื่อให้การบริการสาธารณะ ของประชาชนดีขึ้น	ประชาชนตำบล คลองขาม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ระบบ สาธารณะ ประโยชน์ เพียงพอ	อบต.คลองขาม
๓	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันเด็กใน โรงเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร รับประทานทุกคน	โรงเรียนในเขต อบต. ทุกโรงเรียน, ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	นักเรียนมี อาหาร รับประทานทุก คน	อบต.คลองขาม
๔	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์	เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหาร รับประทานทุกคน	ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	เด็กเล็กมี อาหาร รับประทานทุก คน	อบต.คลองขาม
๕	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)	มีอาหารเสริม(นม) ให้เด็กเรียน ระดับก่อนวัยเรียน	โรงเรียนเขต อบต.คลอง ขาม อนุบาล ถึง ป.๖	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	มีอาหารเสริม (นม) ให้เด็ก นักเรียน	อบต.คลองขาม
๖	โครงการจัดซื้อโต๊ะรับประ- ทานอาหารสำหรับเด็ก	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโต๊ะนั่ง รับประทานอาหาร	ซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร พัฒนาเด็กเล็ก ๘ ศูนย์	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	โต๊ะนั่ง รับประทานอาหาร	อบต.คลองขาม
๗	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความ ปลอดภัยและครูได้ดูแลเด็ก อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ ศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	นักเรียนมีความ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการกีฬาเด็กเล็ก	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรง	จัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จัดแข่งกีฬา ๓ ครั้ง	เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	อบต.คลองขาม
๙	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและผู้ปกครอง	จัดทำโครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พิธีมอบบัณฑิตน้อย	เด็กเล็กมีอาหารรับประทานทุกคน	อบต.คลองขาม
๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่สะอาดและสวยงาม เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สุภาพขณะจัดทำที่ล้างจาน-ชาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เกิดความสวยงามสมเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่สำหรับชำระล้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาด	อบต.คลองขาม
๑๑	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กมีสนามเด็กเล่น	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเล่นหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	สนามเด็กเล่น ๑ สนาม	เด็กมีวัสดุอุปกรณ์เรียนที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้	อบต.คลองขาม
๑๒	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เพื่อให้เด็กมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน	วัสดุอุปกรณ์เรียนที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีวัสดุสำนักงานเพียงพอ	เด็กมีวัสดุอุปกรณ์เรียนที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้	อบต.คลองขาม
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	เพื่อให้เด็กเรียนมรอาคารเรียนที่เพียงพอ	นักเรียน ร.ร.อนุบาลคลองขาม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	อาคารเรียน ๑ หลัง	อาคารเรียนที่ทันสมัย	อบต.คลองขาม
๑๔	โครงการศึกษาดูงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับครู	จัดทำโครงการศึกษาดูงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ศึกษาดูงาน ๓ ครั้ง	มีความคิดริเริ่มพัฒนาตนเอง	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและวัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๕	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	เพื่อพัฒนาเด็กตำบลคลองขาม	ประชาชนตำบลคลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๗๐	กิจกรรมวันเด็ก ๑ ครั้ง	เด็กในตำบลคลองขามได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก	อบต.คลองขาม
๑๗	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	นักเรียน ร.ร.อนุบาล ๑ อบต.คลองขาม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		มีสื่อการสอนเพียงพอ	มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย	อบต.คลองขาม
๑๘	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการศึกษา	เพื่อจัดทำแผนการศึกษา	ร.ร.อนุบาล ๑ อบต.คลองขาม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		มีแผนการศึกษา	แผนการศึกษาที่ทันสมัย	อบต.คลองขาม
๑๙	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ร.ร.อนุบาล ๑ อบต.คลองขาม	เพื่อสุขภาพนักเรียน	นักเรียน ร.ร.อนุบาล ๑ อบต.คลองขาม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		มีเวชภัณฑ์ยาเพียงพอ	นักเรียน ร.ร.อนุบาล ๑	อบต.คลองขาม
๒๐	คำพาหนังสือส่งนักเรียนกรณีฉุกเฉิน	เพื่อสุขภาพนักเรียน	นักเรียน ร.ร.อนุบาล ๑ อบต.คลองขาม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		มีพาหนะส่งผู้ป่วย	นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ดี	อบต.คลองขาม
๒๑	โครงการซ่อมแซมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานเพื่อให้บริการประชาชน	จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน/สิ่งก่อสร้างของ อบต.คลองขาม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้	มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อบต.คลองขาม
๒๒	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานบ้าน-งานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		มีวัสดุงานบ้านงานครัวได้อย่างเพียงพอ	งานบ้าน-งานครัวมีความสะอาด	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๓	โครงการจัดซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อบต.	ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีวัสดุโฆษณาที่ เพียงพอทันสมัย	ผลงานของ อบต.	อบต.คลองขาม
๒๔	โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการหมู่บ้าน ส. อบต.ผู้นำชุมชน	จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของ คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก.อบต.ผู้นำชุมชน	จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพพร้อมดู งานนอกสถานที่ ม.๓-๓๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	คณะกรรมการ สอบ.ผู้นำมีความรู้ เพิ่มขึ้น	คณะกรรมการ หมู่บ้าน ส. อบต. ผู้นำ ชุมชนสามารถ บริหารงาน ชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	อบต.คลองขาม
๒๗	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ไฟฟ้า	เพื่อใช้ในการติดตั้งและ ซ่อมแซมไฟฟ้า	จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีอุปกรณ์ไฟฟ้า เพียงพอ	มีอุปกรณ์ติดตั้ง และซ่อมแซม ไฟฟ้า	อบต.คลองขาม
๒๘	โครงการจัดซื้อเครื่องมือ ช่าง	เพื่อความสะดวกความ ปลอดภัยของช่าง	จัดซื้อเครื่องมือช่าง ไฟฟ้า/ประปา/ ก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีเครื่องมือช่างที่ เพียงพอ	มีความสะดวก และ ปลอดภัยของ ช่างไฟฟ้า	อบต.คลองขาม
๒๙	โครงการจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง	เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง สำนักงานและ สาธารณสุขโมด	วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีวัสดุก่อสร้างที่ เพียงพอ	ประชาชนได้รับ บริการที่ดีขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานห้องสำนักงาน	เพื่อให้พนักงานมีห้องทำงานที่สะดวกและมีความพร้อม	ที่ทำการ อบต.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีอาคารสำนักงานที่ เหมาะสม	พนักงานมีห้อง งานที่ดีขึ้น	อบต. คลองขาม
๓๑	คำขวัญน้ำดื่มเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	เพื่อใช้กับยานพาหนะของ หน่วยงาน	น้ำมัน เชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	มีน้ำมันหล่อลื่น เพียงพอต่อการใช้ งาน	เดินทางไป ราชการ ได้สะดวก	อบต.คลองขาม
๓๒	โครงการก่อสร้างห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลคลองขาม	เพื่อการศึกษาหาความรู้	โรงเรียนอนุบาล คลองขาม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มีห้องสมุด ๑ แห่ง	นักเรียนได้มีที่ ศึกษาค้นคว้า	อบต.คลองขาม
๓๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียนอนุบาลคลองขาม	เพื่อความเป็นระเบียบของโรงเรียน	โรงเรียนอนุบาล คลองขาม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีรั้ว รร.อนุบาล อบต.คลองขาม	โรงเรียนมี ขอบเขตที่เป็น มาตรฐาน	อบต.คลองขาม
๓๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในโรงเรียนอนุบาลคลองขาม	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษา	โรงเรียนอนุบาล คลองขาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีหอกระจายข่าว	ประชาชนมีพื้นที่ ข่าวสาร ทางการศึกษา	อบต.คลองขาม
๓๕	โครงการจัดซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์	เพื่อใช้บันทึกภาพการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์	กล้องวีดีโอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนกล้องวีดีโอ	มีอุปกรณ์ที่ ทันสมัย	อบต.คลองขาม
๓๖	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งโรงเรียนอนุบาลคลองขาม	เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน	โรงเรียนอนุบาล คลองขาม	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มีเครื่องเล่นที่ เพียงพอ	เป็นสื่อการ เรียนการสอน	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๗	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลคลองขาม	เพื่อการขยายชั้นเรียนประถมศึกษา	โรงเรียนอนุบาลคลองขาม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีอาคารเรียนชั้นประถม ๓ แห่ง	การขยายชั้นเรียนประถมศึกษา	อบต.คลองขาม
๓๘	โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน ๗ ศูนย์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองขาม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต	มีการติดตั้งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	อบต.คลองขาม
๓๙	โครงการติดตั้งงานดาวเทียมเพื่อการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ ศูนย์	เพื่อการรับรู้ข่าวสารของนักเรียน	อุปกรณ์งานดาวเทียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	เด็กมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลาง	การพัฒนาของเด็ก	อบต.คลองขาม
๔๐	โครงการผลิตสื่อเพื่อหนูน้อย	เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัย	โรงเรียนมีสื่อที่ทันสมัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนสื่อการเรียนการสอน	มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย	อบต.คลองขาม
๔๑	โครงการจัดซื้อรถ ๖ ล้อ พร้อมปรับสภาพ	เพื่อรับ-ส่งนักเรียน และกิจกรรมของ อบต.	มีรถให้บริการสาธารณะ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	รถ ๖ ล้อ	เด็กมีบริการไปเรียนหนังสือ	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๒	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้รับออกสถานที่ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ จากสถานที่จริง	นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวน นักเรียนชั้น ป.๖	นักเรียนได้เรียนรู้ จากสถานที่จริง	อบต.คลองขาม
๔๓	โครงการส่งเสริมดนตรี พื้นบ้าน(โปงลาง)	เพื่ออนุรักษ์ดนตรี พื้นบ้าน	นักเรียนโรงเรียน อนุบาล	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวน นักเรียน	อนุรักษ์ดนตรี พื้นบ้าน	อบต.คลองขาม
๔๔	โครงการขยาย อินเทอร์เน็ตภายใน สถานศึกษา (รร.อนุบาลฯ /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเรียนรู้ได้กว้างไกล ขึ้น	อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต	นักเรียนที่ใช้ สืบค้นข้อมูล	อบต.คลองขาม
๔๕	โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนอนุบาลฯ	เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน	รั้วโรงเรียนอนุบาลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	รั้วโรงเรียน อนุบาลฯ	นักเรียนมีความ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๔๖	โครงการซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนอนุบาล	เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน	รั้วโรงเรียนอนุบาลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	รั้วโรงเรียน อนุบาลฯ	นักเรียนมีความ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๔๗	โครงการวางระบบไฟฟ้า ในอาคารเรียน	เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน	ระบบไฟฟ้าใน อาคารเรียนโรงเรียน อนุบาลฯ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ระบบไฟฟ้าใน อาคารเรียน	นักเรียนมีความ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๔๘	โครงการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า	เพื่อให้ไฟฟ้าในโรงเรียนฯ มีความเสถียร	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ขึ้นและ กระแสไฟฟ้าเพียงพอ ต่อการใช้งาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	หม้อแปลง ไฟฟ้า	ไฟฟ้ามีความ เสถียรมากขึ้น	อบต.คลองขาม
๔๙	โครงการติดตั้ง Smart TV	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้	Smart TV ๙ แห่ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	Smart TV	การเรียนรู้มี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น	อบต.คลองขาม
๕๐	โครงการติดตั้งถังน้ำดื่ม	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ำ ดื่มที่เพียงพอ	จำนวนถังน้ำดื่ม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนน้ำดื่ม	นักเรียนมีน้ำดื่มที่ เพียงพอ สะอาด และปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๑	โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	เพื่อกับเอกสาร	ตู้เอกสาร ๙ ชุด	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ตู้เอกสาร	เอกสารมีความ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๒	โครงการซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนอนุบาล	เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน	รั้วโรงเรียนอนุบาลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	รั้วโรงเรียน อนุบาลฯ	นักเรียนมีความ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๓	โครงการจัดซื้อผ้าม่าน ห้องเรียนโรงเรียน อนุบาลฯ/ศูนย์เด็กฯ/ บ้านสา	เพื่อป้องกันแสงแดดส่อง ในห้องเรียน	จำนวนผ้าม่าน ๒๐ ชุด	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	จำนวนผ้าม่าน ๒๐ ชุด	ห้องเรียนไม่โดน แสงแดดส่อง	อบต.คลองขาม
๕๔	โครงการซ่อมแซม อาคารเรียน รร.อนุบาล ๗	เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน	อาคารเรียน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	อาคารเรียน	นักเรียนมีความ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๕	โครงการซ่อมแซม ศพต.	เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน	อาคารเรียน ๘ แห่ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	อาคารเรียน	นักเรียนมีความ ปลอดภัย	อบต.คลองขาม
๕๖	โครงการจัดทำสมุด พกตามภายในห้องเรียน	เพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเท และเย็นสบายขึ้น	จำนวนพัดลมพกตาม ๕๐ ตัว	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	พัดลมพกตาม	อากาศใน ห้องเรียนเย็น สบายขึ้น	อบต.คลองขาม
๕๗	โครงการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศของ การศึกษา/ร.อนุบาล/ ศูนย์เด็กเล็ก	เพื่อให้ครูและนักเรียนมี บรรยากาศในการเรียนดี ขึ้น	เครื่องปรับอากาศ ๒๐ ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนเครื่อง ปรับอากาศ	บรรยากาศในการ เรียนดีขึ้น	อบต.คลองขาม
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล./รางระบายน้ำ ภายใน รร.อนุบาลฯ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมใน โรงเรียนฯ	รางระบายน้ำใน โรงเรียนฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน คสล./ รางระบายน้ำ	น้ำไม่ท่วม	อบต.คลองขาม
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล./รางระบายน้ำ ภายใน ศูนย์ฯ บ้านสา	เพื่อป้องกันน้ำท่วมใน ศูนย์เด็กเล็กฯ	รางระบายน้ำในศูนย์ เด็กเล็กฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน คสล./ รางระบายน้ำ	น้ำไม่ท่วม	อบต.คลองขาม
๖๐	โครงการเจาะน้ำ บาดาล/ระบบน้ำภายใน ศูนย์ฯ บ้านสา	บ่อน้ำบาดาล	บ่อน้ำบาดาล	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนบ่อน้ำ บาดาล	นักเรียนมีน้ำ อุปโภคบริโภค	อบต.คลองขาม
๖๑	โครงการส่งนักเรียนเข้า ร่วมแข่งขันระดับภาค/ ประเทศ(ศพต./ โรงเรียน)	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี ทักษะมากขึ้น	นักเรียน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน นักเรียน	นักเรียนมีทักษะ มากขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๒	โครงการส่งนักเรียนเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาระดับ ภาค/ประเทศ(ศพด./ โรงเรียน)	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี ทักษะด้านการกีฬา มากขึ้น	นักกีฬา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนนักกีฬา	นักเรียนมีทักษะ ด้านกีฬามากขึ้น	อบต.คลองขาม
๖๓	โครงการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน	จำนวนคอมพิวเตอร์ ๕ ชุด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	คอมพิวเตอร์ ๕ ชุด	ประสิทธิภาพใน การทำงาน	อบต.คลองขาม
๖๔	โครงการจัดซื้อกระติก น้ำร้อนไฟฟ้าขนาด ๒๐ ลิตร	เพื่อไว้ต้อนรับแขกใน สถานศึกษา	กระติกน้ำร้อนขนาด ๒๐ ลิตร ๔ ชุด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนกระติก น้ำร้อน	ผู้มาติดต่อมีน้ำ ร้อนบริโภคน้ำ	อบต.คลองขาม
๖๕	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ต้อนรับแขก	เพื่อใช้ในการต้อนรับแขก	โคมไฟ ๓ ชุด	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	จำนวนโคมไฟ	เพื่อรับรองผู้มา ติดต่อ	อบต.คลองขาม
๖๖	โครงการจัดซื้อโต๊ะ+ เก้าอี้นักเรียน	เพื่อใช้ในการจัดการเรียน การสอน	โต๊ะ+เก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	จำนวนโต๊ะ+ เก้าอี้ ๕๐ ชุด	นักเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้ในการเรียน	อบต.คลองขาม
๖๗	โครงการจัดซื้อโต๊ะ+ เก้าอี้ เจ้าหน้าที่/ครู	เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา	โต๊ะ+เก้าอี้ จำนวน ๓๐ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนโต๊ะ+ เก้าอี้ ๓๐ ชุด	การศึกษามี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖๘	โครงการจัดซื้อโต๊ะ ปิงปองพร้อมอุปกรณ์	เพื่อเพิ่มทักษะกีฬา ปิงปอง	โต๊ะปิงปอง จำนวน ๒ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนโต๊ะปิงปอง	มักเรียนมีทักษะด้านกีฬา	อบต.คลองขาม
๖๙	โครงการก่อสร้างสนาม เด็กเล่นเสริมทักษะ ปัญญา (ศพด.บ้านสา)	เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียน	เครื่องเล่นประจำ สนาม จำนวน ๑ ชุด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	เครื่องเล่นประจำ สนาม ๑ ชุด	ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	อบต.คลองขาม
๗๐	โครงการจัดสร้าง เหล็กตัด มุ้งลวด ศพด. บ้านสา	เพื่อความปลอดภัยเด็ก นักเรียน	เหล็กตัด มุ้งลวด ใน ศพด.บ้านสา	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนเหล็กตัด มุ้ง ลวดใน ศพด.บ้าน สา	ความปลอดภัยของ นักเรียนและทรัพย์สิน ของทางราชการ	อบต.คลองขาม
๗๑	โครงการพัฒนา คณะกรรมการ สถานศึกษา (โรงเรียน/ ศพด.)	เพื่อพัฒนา คณะกรรมการ สถานศึกษา	จำนวน คณะกรรมการที่ เข้าร่วมโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน คณะกรรมการที่ เข้าร่วมโครงการ	คณะกรรมการฯ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	อบต.คลองขาม
๗๒	โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าภายใน ศพด.บ้านสา	เพื่อสนับสนุนการศึกษา	ระบบไฟฟ้าภายใน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระบบไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าที่มี ประสิทธิภาพ	อบต.คลองขาม
๗๓	โครงการติดตั้งประตู เหล็กม้วน ศพด.บ้านสา	เพื่อความปลอดภัยเด็ก นักเรียน	ประตูเหล็กม้วน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนประตูเหล็ก ม้วน	ความปลอดภัยของ นักเรียนและทรัพย์สิน ของทางราชการ	อบต.คลองขาม
๗๔	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน	เพื่อให้เด็กได้มีอาคาร เรียนที่ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	อาคารเรียนขนาด ไม่เกิน ๕๐ คน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	อาคารเรียนขนาด ไม่เกิน ๕๐ คน จำนวน ๑ หลัง	เด็กนักเรียนมีอาคาร เรียนที่ปลอดภัยได้ มาตรฐาน	อบต.คลองขาม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
	๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการปกครองและการอำนวยความสะดวกยุติธรรม	๑๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๘	๖๓๐,๐๐๐	๘	๖๓๐,๐๐๐	๘	๖๓๐,๐๐๐	๔๔
๑.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมสงเคราะห์	๒๕	๒๘,๐๐๕,๐๐๐	๔๕	๘,๐๖๕,๐๐๐	๔๕	๘,๐๖๕,๐๐๐	๔๕	๘,๐๖๕,๐๐๐	๒๐๙	๖๐,๒๖๕,๐๐๐
๑.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๖	๑,๐๕๐,๐๐๐	๖	๑,๐๕๐,๐๐๐	๖	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓๐	๕,๒๕๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๒๑	๗,๘๐๕,๐๐๐	๒๑	๗,๙๓๗,๐๐๐	๒๑	๗,๙๓๗,๐๐๐	๒๑	๗,๙๓๗,๐๐๐	๘๓	๓๑,๕๗๖,๐๐๐
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๑	๙๘๐,๐๐๐	๑๒	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑๒	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑๒	๑,๔๘๐,๐๐๐	๕๕	๖,๙๐๐,๐๐๐
๒.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญของชาติ										

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองขาม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการแก่เด็กเยาวชน และประชาชนต่อต้านยาเสพติด	๖	๘๕๐,๐๐๐	๗	๙๕๐,๐๐๐	๗	๙๕๐,๐๐๐	๗	๙๕๐,๐๐๐	๗	๙๕๐,๐๐๐	๓๔	๔,๖๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	๑๗	๓,๑๗๐,๐๐๐	๓๘	๑๙,๕๗๒,๐๐๐	๓๘	๑๙,๕๗๒,๐๐๐	๓๘	๑๙,๕๗๒,๐๐๐	๓๘	๑๙,๕๗๒,๐๐๐	๑๖๕	๕๗,๘๕๘,๐๐๐
๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอบรมสร้างจิตสำนึก ฝ่าฝืน ร้อง ป้องกัน บำบัด พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์												
๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง๔.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๘	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๘	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑๘	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑๘	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑๘	๑,๙๕๐,๐๐๐	๙๐	๗,๗๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และทำเขื่อนเรือ	๒๐	๑๑,๓๐๐,๐๐๐	๒๓๖	๑๓๐,๙๘๙,๐๐๐	๒๓๖	๑๓๐,๙๘๙,๐๐๐	๒๓๖	๑๓๐,๙๘๙,๐๐๐	๙๖๔	๕๓๕,๒๕๖,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ๖.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย	๔๒	๒๘,๐๘๔,๐๐๐	๔๑	๒๐,๘๓๔,๐๐๐	๓๓	๒๖,๑๓๙,๐๐๐	๓๓	๒๖,๑๓๙,๐๐๐	๑๖๙	๑๒๑,๑๙๖,๐๐๐
รวม	๑๘๒	๘๙,๔๓๓,๐๐๐	๔๓๐	๑๘๖,๘๕๖,๐๐๐	๔๖๘	๑๙๓,๘๕๑,๐๐๐	๔๖๘	๑๙๓,๘๕๑,๐๐๐	๑,๘๘๑	๘๗๐,๕๕๑,๐๐๐

บทที่ ๗

บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 เก็บศักยภาพ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ	หลักการและ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๑	สนับสนุนกีฬาเพื่อให้ผู้สูงอายุ เยาวชน ประชาชน ออก กำลังกาย พื้นที่ ๕๐ ไร่ บ้าน สภ ๓.๑๔ ต.คลองขาม	เพื่อมีสถานที่ให้ ประชาชนได้ออก กำลังกาย	เพื่อก่อสร้างและ ปรับปรุงสนามกีฬา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีสนามกีฬาไว้ใช้ ออกกำลังกาย	ประชาชนมี สถานที่ออกกำลังกาย	อบจ., กาฬสินธุ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อต้านยาเสพติด

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
๑	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV	เพื่อหาข้อมูลทาง กล้อง CCTV	เขตชุมชนตำบล คลองขาม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีกล้อง CCTV ไว้ใช้งาน	เพิ่มประสิทธิภาพใน การเฝ้าระวัง	กรมฯ
๒	โครงการสนับสนุนกีฬา ด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นการรณรงค์ ด้านยาเสพติด	๑๙ หมู่บ้าน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	มีสนามกีฬาไว้ ใช้ออกกำลังกาย	เขารชนมีสถานที่ออก กำลังกาย	อบจ., กาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 เกษศักราช (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง
 ๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐					
๓	โครงการจัดตั้งตลาดสดประจำตำบล	เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างตลาดสดประจำตำบล ๓ จุด บ้านขาม	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๗๐	ได้ตลาดสด ๓ แห่ง ประจำ ตำบล	ประชาชนมี สถานที่จำหน่าย สินค้าทางการ เกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 เกินศักราช (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการปรับปรุงถนน สายคลองชลประทาน สายใหญ่ฝั่งขวาบ้าน หนองแวงฮี - ตำบล(เขา พระนอน) (ลาดยาง)	เพื่อสัญจรไปมา สะดวก	ปรับปรุงถนนสาย คลองชลประทานสาย ใหญ่	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ได้ถนนไว้ สัญจรไปมาทั้ง ๒ ตำบล	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา สะดวก	ทางหลวง ชนบท อบจ.กาฬสินธุ์
๒	โครงการปรับปรุงถนน สายคลองชลประทาน สายใหญ่ฝั่งขวามุมโคก สี (ลาดยาง)	เพื่อสัญจรไปมา สะดวก	ปรับปรุงถนนสาย คลองชลประทานสาย ใหญ่	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ได้ถนนไว้ สัญจรไปมา สะดวก	ประชาชนผู้ สัญจรไปมา สะดวก	ทางหลวง ชนบท อบจ.กาฬสินธุ์
๓	ถนน คลส.ระหว่าง ม.๙ เชื่อมบ้านหนองบัว หน่วย ม.๒ ระยะทาง ๖ กม.	เพื่อสัญจรไปมา สะดวก	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ได้ถนนไว้ สัญจรไปมา สะดวก	ประชาชนผู้ สัญจร ไปมาสะดวก	อบจ.กาฬสินธุ์
๔	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาภูมิภาค	เพื่อให้ประชาชน น้ำอุปโภค/ บริโภค	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค/บริโภค	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐	ได้ระบบ ประปา ๑ แห่ง ไว้ใช้	ประชาชนมีน้ำ ใช้ ตลอดปี	บริษัทเอกชน
๕	ถนน คลส. เพื่อ การเกษตรห้วยปลาหลด จากบ้านสา ม. ๑๔ ด.คลองขาม ถึง ด.อีต้อ	เพื่อให้มีถนน คลส. ที่ดีใช้เป็น เส้นทางคมนาคม ทุกฤดูกาล	เพื่อก่อสร้างถนน คลส. เพื่อการเกษตร และสัญจรไปมา ระหว่างตำบล	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีถนน คลส. เพื่อการเกษตร เพิ่มขึ้น ๓ เส้น	ประชาชนมี ถนนเพื่อ การเกษตรและ สัญจรไปมา สะดวก	อบจ.กาฬสินธุ์
๖	ถนน คลส. เพื่อ การเกษตรห้วยปลาหลด จากบ้านสา ม. ๑๔ ด.คลองขาม ถึง ด.หัวนาคำ	เพื่อให้มีถนน คลส. ที่ดีใช้เป็น เส้นทางคมนาคม ทุกฤดูกาล	เพื่อก่อสร้างถนน คลส. เพื่อการเกษตร และสัญจรไปมา ระหว่างตำบล	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีถนน คลส. เพื่อการเกษตร เพิ่มขึ้น ๑ เส้น	ประชาชนมี ถนนเพื่อ การเกษตรและ สัญจรไปมา สะดวก	อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 เกินศักยภาพ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและ วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	ถนน คสล. เพื่อ การเกษตร บ้านฮ่อฮี ม. ๑๓,๑๔ ต.ยางตลาด ถึง บ้านหนองบัวหน่วย ม. ๑๖ ต.คลองขาม ระยะทาง ๒,๕๐๐ ม.	เพื่อให้มีถนน คสล. ที่ดีใช้เป็น เส้นทางคมนาคม ทุกฤดูกาล	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร และสัญจรไปมา ระหว่างตำบล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีถนน คสล. เพื่อการเกษตร เพิ่มขึ้น ๑ เส้น	ประชาชนมี ถนนเพื่อ การเกษตร และสัญจรไป มาสะดวก	อบจ.กาฬสินธุ์
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง คลองขาม หมู่ ๙ เชื่อมหัวน้ำค่า หมู่ ๗	เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก	ถนนลาดยาง คลอง ขาม หมู่ ๙ เชื่อมหัว น้ำค่าหมู่ ๗	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนลาดยางไว้ ใช้สัญจรเพิ่มขึ้น ๑ เส้น	ประชาชน คมนาคมที่ สะดวก	อบจ. กาฬสินธุ์
๙	โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองชลประทาน	เพื่อการสัญจร สะดวก	สะพานข้ามคลอง ชลประทาน หมู่ ๑๕	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีสะพานข้าม คลองเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ประชาชนผู้ สัญจรไม่มา สะดวก	อบจ. กาฬสินธุ์
๑๐	โครงการโรงงานกำจัด ขยะ	เพื่อกำจัดขยะที่ เกิดจากชุมชน	ตำบลคลองขาม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีโรงงานกำจัดขยะ ๑ แห่ง	ชุมชนปลอดภัย ขยะ	อบจ. กาฬสินธุ์
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูก กรังเพื่อการเกษตร คลองขามหมู่ ๑๗ เชื่อม อีต้อ หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรได้ สะดวก	ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร คลองขาม หมู่ ๑๗ เชื่อมอีต้อ หมู่ ๒	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนไว้ใช้เพื่อการ สัญจรเพื่อ การเกษตร ๑ เส้น	ประชาชน ลำเลียง ผลผลิต ทางการ เกษตรได้ สะดวก	อบจ. กาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
เกินศักยภาพ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และท่าเทียบเรือ

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านขาม หมู่ ๑ ถึง บ้านยางน้อย เทศบาล ยางตลาด	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกทั้ง ๒ ตำบล	ถนน คสล.บ้านขาม หมู่ ๑ ถึง บ้านยางน้อย เทศบาลยางตลาด	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีถนน คสล.ไว้ใช้ ในการสัญจรไป มาสะดวก ๑ เส้น	ประชาชนผู้สัญจร ไปมาสะดวก	อบจ. กาฬสินธุ์
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคก หมู่ที่ ๕ ค.คลองขาม อ.ยางตลาด เชื่อม บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๖ ค.ยางตลาด อ.ยางตลาด	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย ของประชาชนทั้ง ๒ ตำบล	ถนน คสล. ๑ เส้น	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจรไปมา ระหว่าง ๒ ตำบล	จำนวนประชาชน ที่สัญจรไปมา ระหว่าง ๒ ตำบล	อบจ. กาฬสินธุ์
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคก หมู่ที่ ๖ ค.คลองขาม อ.ยางตลาด เชื่อม บ้านโคก หมู่ที่ ๓ ค.ยางตลาด อ.ยางตลาด	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย ของประชาชนทั้ง ๒ ตำบล	ถนน คสล. ๑ เส้น	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจรไปมา ระหว่าง ๒ ตำบล	จำนวนประชาชน ที่สัญจรไปมา ระหว่าง ๒ ตำบล	อบจ. กาฬสินธุ์
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านดงอีค หมู่ที่ ๙ ค.คลองขาม อ.ยางตลาด เชื่อม บ้านโพนสิม หมู่ที่ ๑๔ ค.หัวนาคำ อ.ยางตลาด	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย ของประชาชน ทั้ง ๒ ตำบล	ถนน คสล. ๑ เส้น	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่สัญจรไปมา ระหว่าง ๒ ตำบล	จำนวนประชาชน ที่สัญจรไปมา ระหว่าง ๒ ตำบล	อบจ. กาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 เก็บสถิติสภาพ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ประปา และกำลังการผลิต พร้อมจัดหาอุปกรณ์

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑.	โครงการก่อสร้าง โรงผลิตน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้	โรงผลิต น้ำประปา หมู่ ๑๕	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	มีน้ำประปาที่ สะอาดไว้ใช้ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้	อบจ. ภาพสินธุ์
๒	โครงการก่อสร้าง โรงผลิตน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้	โรงผลิต น้ำประปา หมู่ ๑๕	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	มีน้ำประปาที่ สะอาดไว้ใช้ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้	อบจ. ภาพสินธุ์
๓	โครงการก่อสร้าง โรงผลิตน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้	โรงผลิต น้ำประปา หมู่ ๑๒	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	มีน้ำประปาที่ สะอาดไว้ใช้ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้	อบจ. ภาพสินธุ์
๔	โครงการก่อสร้าง โรงผลิตน้ำประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้	โรงผลิต น้ำประปา หมู่ ๖	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	มีน้ำประปาที่ สะอาดไว้ใช้ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้	อบจ. ภาพสินธุ์
๕	โครงการก่อสร้าง ระบบประปา ขนาดใหญ่	เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๗, ๙, ๑๔, ๑๗ มี น้ำประปาใช้ตลอดปี	ประชาชน หมู่ ๗, ๙, ๑๔, ๑๗, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๖	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๖๖	มีน้ำประปาที่ สะอาดไว้ใช้ ๑ แห่ง ภายในตำบล	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค	อบจ. ภาพสินธุ์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 เกษียณศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๓ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐					
๓	โครงการขุดลอกหนอง น้ำ (หนองบัว)	เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภคบริโภค	บ้านหนองบัว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ได้หนองน้ำที่มีขนาด ลึกกว่าเดิมเก็บน้ำได้ มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค	อบจ.กาฬสินธุ์
๒	โครงการขุดลอก แหล่งน้ำตาม ธรรมชาติที่ต้นเขิน	-เพื่อให้หนองน้ำไม่ตื้น เขิน -เพื่อใช้ในการเกษตร	ขุดลอกหนองน้ำ ทุก หมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ได้หนองน้ำที่มีขนาด ลึกกว่าเดิมเก็บน้ำได้ มากขึ้น	หนองน้ำไม่ตื้น เขินมีน้ำเพียงพอ ต่อการเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์
๓	ขุดลอกหนองแวง เพื่อการเกษตร ประมาณ ๒๐ ไร่ บ้านสา ม.๗ ต.คลองขาม	เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึง	เพื่อขุดลอกหนองแวง ให้กว้างและลึก กว่าเดิม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ได้หนองน้ำที่มีขนาด ลึกกว่าเดิมและเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร อย่างทั่วถึง	อบจ.กาฬสินธุ์
๔	ขุดลอกหนองบึง บ้าน ดงอีคคะ ม.๙ ต. คลองขาม	เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึง	เพื่อขุดลอกหนองแวง ให้กว้างและลึก กว่าเดิม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ได้หนองน้ำที่มีขนาด ลึกกว่าเดิมและเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์
๕	โครงการขุดลอก หนองเม็ก	เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ประชาชนหมู่ที่ ๓,๓,๓๕	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ได้หนองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	เพื่อใช้ประชาชน มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง	อบจ.กาฬสินธุ์
๖	โครงการขุดลอก หนองไคร้ปูน	เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ประชาชนหมู่ที่ ๓,๓,๓๕	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ได้หนองน้ำที่มีขนาด ลึกกว่าเดิมและเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	เพื่อใช้ประชาชน มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง	อบจ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 เป็นศักยภาพ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๓ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุทกภัย และโครงการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการขุดลอกคลองเชื่อมหนองเม็ก-หนองไคร้ปูน	เพื่อระบายน้ำจากหนองเม็ก-หนองไคร้ปูน	ประชาชนหมู่ที่ ๓,๓,๑๕	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ได้หนองน้ำที่มีขนาดลึกกว่าเดิมและเก็บน้ำได้มากขึ้น	อบจ. กาฬสินธุ์	
๘	ขุดลอกหนองน้ำเพื่อทำเป็นอ่างเก็บน้ำ หนองไคร้ปูน และหนองเม็ก อยู่ระหว่างบ้านขาม ม. ๑,๓,๑๕ ต.คลองขาม	เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	เพื่อขุดลอกหนองแจ้งให้กว้างและลึกกว่าเดิม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	อ่างเก็บน้ำ ๓ แห่ง	อบจ. กาฬสินธุ์	
๙	คลองส่งน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบึงอร่าม ต.คลองขาม	เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	พื้นที่การเกษตร ต.คลองขาม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ใช้ น้ำ และการส่งน้ำที่ทั่วถึง	ชลประทาน	
๑๐	โครงการสูบน้ำจากคลองเพื่อการเกษตร	เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตร	เครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ใช้ น้ำ เพื่อการเกษตร	ชลประทาน	
๑๑	โครงการชลประทานระบบท่อ	เพื่อส่งน้ำให้เกษตรกร	ท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีระบบท่อที่สามารถได้ผล	ชลประทาน	
๑๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำต้นสายหนองสองห้อง	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฝายน้ำ ๓ ฝาย	อบจ. กาฬสินธุ์	
๑๓	โครงการขุดลอกหนองบัว	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำประปาหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	หนองน้ำ ๑ แห่ง	อบจ. กาฬสินธุ์	
๑๔	โครงการขุดลอกซ่อมแซมคลองส่งน้ำหนองอู่มแม่	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	หนองอู่มแม่ หมู่ที่ ๑๘	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ขุดลอกคลอง ๑,๐๐๐ เมตร	อบจ. กาฬสินธุ์	

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
 เกินศักยภาพ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๓ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ที่	โครงการ	หลักการและเหตุผล	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยเม็ก	เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ประชาชน หมู่ที่ ๒,๑๖ มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฝาย ๑ ฝาย	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	อบจ. กาฬสินธุ์
๑๖	โครงการขุดลอกหนองคู	เพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง	ประชาชนหมู่ที่ ๗,๑๔,๑๗ มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนการกักเก็บน้ำที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	อบจ. กาฬสินธุ์
๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงฮี	เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว	หนองสาธารณะหนองแวงฮี	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม	เกิดการสร้างรายได้	อบจ. กาฬสินธุ์
๑๘	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก	ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑, หมู่ที่ ๑๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางไปมาสะดวก	อบจ. กาฬสินธุ์
๑๙	โครงการขุดลอกหนองขุน	เพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง	ประชาชนหมู่ที่ ๑๐ มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนการกักเก็บน้ำที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	อบจ. กาฬสินธุ์
๒๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหล่ม	เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว	หนองสาธารณะหนองหล่ม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม	เกิดการสร้างรายได้	อบจ. กาฬสินธุ์

